

BÁO CÁO

Trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp (thường lệ) giữa năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng

Triển khai thực hiện Báo cáo số 238/BC-HĐND ngày 11/6/2024 của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Cao Bằng về việc tổng hợp kiến nghị cử tri trước kỳ họp (thường lệ) giữa năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh đã giao các cơ quan chuyên môn rà soát, nghiên cứu trả lời các kiến nghị của cử tri.

Nay, UBND tỉnh báo cáo Thường trực HĐND tỉnh như sau:

I. LĨNH VỰC NÔNG - LÂM NGHIỆP

1. Cử tri huyện Hạ Lang kiến nghị

Năm 2010, Công ty TNHH Kỹ nghệ thương mại Hà Nội được UBND tỉnh Cao Bằng ký quyết định cho thuê gần 2000 ha đất rừng, thời hạn cho thuê 50 năm để thực hiện dự án trồng rừng nguyên liệu giấy tại các xã Thắng Lợi, Đông Loan, Minh Long, huyện Hạ Lang. Sau đó, công ty chỉ trồng được vài ha rồi bỏ hoang đất suốt nhiều năm. Đề nghị UBND tỉnh sớm thu hồi để giao đất cho các xóm, các hộ gia đình quản lý và phát triển kinh tế rừng (nội dung này đã chất vấn tại kỳ họp cuối năm 2023 của HĐND tỉnh, nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết).

Trả lời:

Ngày 17/6/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Công văn số 2022/STNMT-QLĐĐ về việc thực hiện thủ tục thu hồi đất đã cho thuê để thực hiện Dự án đầu tư Trồng rừng nguyên liệu giấy huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng, theo đó Sở Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu Công ty TNHH Phát triển kỹ nghệ thương mại thực hiện theo nội dung đã cam kết tại Công văn số 0701/CV-TDC 2023 ngày 04/7/2023 và nội dung đã thống nhất tại biên bản làm việc ngày 21/5/2024. Đồng thời, yêu cầu đơn vị khẩn trương lập báo cáo cụ thể về quá trình thực hiện, khó khăn vướng mắc, kiến nghị đề xuất phương án xử lý tài sản gắn liền với đất; cung cấp đầy đủ thông tin tài liệu về vị trí, ranh giới rừng trồng của Công ty đề nghị được khai thác; Báo cáo và hồ sơ, tài liệu của Công ty đề nghị gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường chậm nhất ngày 21/6/2024 làm cơ sở để xem xét, thống nhất phương án xử lý. Ngày 20/6/2024, Công ty TNHH Phát triển kỹ nghệ thương mại đã có Công văn số 0601/CV-TDC 2024 về việc gia hạn thời gian hoàn trả đất.

UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện thủ tục thu hồi đất giao cho chính quyền địa phương quản lý theo quy định, hoàn thành trong tháng 7/2024.

II. LĨNH VỰC THUỶ LỢI - NƯỚC SINH HOẠT

1. Cử tri huyện Hà Quảng kiến nghị

Đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí xây dựng hồ chứa nước phục vụ đời sống sinh hoạt và sản xuất của nhân dân tại các xóm: Lũng Hóng (xã Thượng Thôn); xóm Cha Vạc, Đông Có, Lũng Pán (xã Cải Viên); xóm Cả Póc, Kéo Nặm (xã Mã Ba).

Trả lời:

Dự án thành phần số 2: Xây dựng các công trình cấp, trữ nước vùng Lục Khu, tỉnh Cao Bằng thuộc Dự án xây dựng các công trình cấp, trữ nước vùng Lục khu tỉnh Cao Bằng, vùng cao núi đá tỉnh Hà Giang và huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt tại Quyết định số 389/QĐ-BNN-TCTL ngày 31/01/2023, gồm 14 hồ chứa nước tại 6 xã trên địa bàn vùng Lục Khu, huyện Hà Quảng:

TT	Tên Công trình	Địa điểm xây dựng	Ghi chú
1	Hồ trữ nước sinh hoạt xóm Lũng Pán, xã Cải Viên	Xóm Lũng Pán, xã Cải Viên	
2	Hồ trữ nước sinh hoạt xóm Lũng Rầu, xã Cải Viên	Xóm Lũng Rầu, xã Cải Viên	
3	Hồ trữ nước sinh hoạt xóm Đông Có, xã Cải Viên	Xóm Đông Có, xã Cải Viên	
4	Hồ trữ nước sinh hoạt xóm Cả Giông, Xã Lũng Nặm	Xóm Cả Giông, Xã Lũng Nặm	
5	Hồ trữ nước sinh hoạt xóm Cả Póc, xã Mã Ba	Xóm Cả Póc, xã Mã Ba	
6	Hồ trữ nước xóm Kéo Nặm, xã Mã Ba	Xóm Kéo Nặm, xã Mã Ba	
7	Hồ trữ nước sinh hoạt xóm Lũng Rỳ, xã Nội Thôn	Xóm Lũng Rỳ, xã Nội Thôn	
8	Hồ trữ nước sinh hoạt xóm Pác Hoan, xã Nội Thôn	Xóm Pác Hoan, xã Nội Thôn	
9	Hồ trữ nước sinh hoạt xóm Lũng Hóng, xã Thượng Thôn	Xóm Lũng Hóng, xã Thượng Thôn	
10	Hồ trữ nước sinh hoạt Lũng Chúp, xóm Táy Trên, xã Thượng Thôn	Xóm Lũng Chúp, xóm Táy Trên, xã Thượng Thôn	
11	Hồ trữ nước sinh hoạt Bó Pu, thôn Sỷ Điang, xã Thượng Thôn	Xóm Bó Pu, thôn Sỷ Điang, xã Thượng Thôn	
12	Hồ trữ nước sinh hoạt xóm Lũng Sang, xã Thượng Thôn	Xóm Lũng Sang, xã Thượng Thôn	

TT	Tên Công trình	Địa điểm xây dựng	Ghi chú
13	Hồ trữ nước sinh hoạt xóm Ngườm Luông, xã Tổng Cột	Xóm Ngườm Luông, xã Tổng Cột	
14	Hồ trữ nước sinh hoạt xóm Cột Nưa, xã Tổng Cột	Xóm Cột Nưa, xã Tổng Cột	

Như vậy, nhu cầu về nước sinh hoạt của nhân dân các xóm Lũng Hóng (xã Thượng Thôn), Đông Có, Lũng Pán (xã Cải Viên) và xóm Cả Poóc, Kéo Nặm (xã Mã Ba) đã được hỗ trợ đầu tư theo dự án của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng, dự kiến sẽ khởi công xây dựng trong Quý III/2024.

Nhu cầu nước sinh hoạt của nhân dân xóm Cha Vạc, xã Cải Viên không thuộc danh mục hồ thuộc dự án được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt. Hiện tại, xã Cải Viên đã có một công trình hồ chứa nước trong khu vực. Do đó, đề nghị UBND xã Cải Viên, UBND huyện Hà Quảng đánh giá khả năng cấp nước của hồ chứa hiện có, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tiếp tục rà soát, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

2. Cử tri huyện Hạ Lang kiến nghị

Đề nghị UBND tỉnh bố trí kinh phí xây dựng đập Phai Rài tại xóm Lũng Đa (xóm Đa Dưới), xã Minh Long với chiều dài 01km để phục vụ tưới tiêu đồng ruộng với diện tích trên 10 ha, trồng lúa 2 vụ.

Trả lời:

Theo Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 04/02/2021 của UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định phân cấp quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Cao Bằng: Công trình Đập Phai Rài xóm Lũng Đa (xóm Đa Dưới cũ), xã Minh Long, huyện Hạ Lang thuộc cấp huyện quản lý.

Công trình đã được đầu tư xây dựng và đưa vào khai thác, sử dụng vào khoảng năm 1968, chiều cao trung bình của đập khoảng từ 1,5 - 2m, độ dày mặt đập trung bình từ 0,4 - 0,6 m. Tổng chiều dài kênh tưới khoảng 2km, trong đó chiều dài kênh được kiên cố hóa bằng gạch xi măng là 1km, xây theo lòng kênh mương cũ có mặt cắt kênh mương B x H: 1,5 x 0,8 m, độ dày thành kênh 20cm; kênh mương đất là 1km. Công trình có nhiệm vụ tưới tiêu cho 10 ha đất trồng lúa 2 vụ (vụ xuân và vụ mùa). Hiện nay, công trình đã bị xuống cấp, có chỗ bị hư hỏng. Trong điều kiện thời tiết có mưa nhiều hơn trung bình nhiều năm thì công trình vẫn đáp ứng được nhu cầu tưới; nhưng do chiều dài kênh được kiên cố hóa chỉ đạt 50% so với tổng chiều dài kênh mương và công trình đập đầu mỗi đã xuống cấp, lượng nước đầu nguồn ít, dẫn đến lượng nước vào công trình có thời điểm không đáp ứng kịp thời nhu cầu tưới cho lúa.

Tuy nhiên, công trình Đập là công trình ngăn trên Sông Quây Sơn để tạo nguồn nước từ sông vào khu tưới, mặt khác Sông Quây Sơn thuộc khu vực biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc. Để công trình được đầu tư xây dựng cần

thực hiện các thủ tục liên quan đến Quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Do đó, đề nghị UBND huyện Hạ Lang phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ tính khả thi và quy trình đầu tư xây dựng công trình.

3. Cử tri huyện Hòa An kiến nghị

Công trình nước sạch tại xóm Cốc Lùng, xã Đức Long được thiết kế phục vụ cho hơn 100 hộ dân, để người dân được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh, nước được bơm trực tiếp từ sông qua bể lắng lọc và qua bình ozzon, nhưng qua quá trình sử dụng nước lọc qua bình ozzon không đáp ứng được nhu cầu của người dân (chỉ phục vụ được 10 hộ/100 hộ), không hiệu quả. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền đề xuất phương án thay thế bình ozzon để nước vừa đảm bảo vệ sinh và phát huy hiệu quả công trình nước sạch.

Trả lời:

Công trình: Cấp nước sạch tại xóm Cốc Lùng - Nà Đông, xã Đức Long là một hệ cấp nước thuộc công trình: Cải tạo công trình cấp nước sinh hoạt xã Đức Long, huyện Hoà An, tỉnh Cao Bằng được Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đầu tư theo Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả”, vốn vay Ngân hàng Thế giới giai đoạn 2016-2020. Công trình được UBND tỉnh Cao Bằng phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tại Quyết định số 1952/QĐ-UBND ngày 31/10/2017, được thi công và bàn giao đưa vào sử dụng từ ngày 29/4/2020.

Theo Hồ sơ báo cáo kinh tế - kỹ thuật được duyệt, Công trình cấp nước cho 87 hộ nhưng khi thi công xóm đề nghị phát sinh thêm 6 hộ cấp nước, nâng tổng số hộ cấp nước lên 93 hộ đến thời điểm hoàn thành công trình.

Theo bảng tính toán công suất của Hệ thống lọc nước khử khuẩn bằng máy tạo khí OZONE (trong Hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ - thuật của công trình), công suất của hệ thống cấp nước Cốc Lùng - Nà Đông sau khi lọc là $25,29\text{m}^3/\text{ngày đêm}$. Quy trình lắp đặt thiết bị đã tính toán dư đảm bảo cấp nước cho các hộ theo công suất dự kiến đến năm 2030.

Theo tiêu chuẩn cấp nước khu vực nông thôn là từ 40-60 (lít/người/ngày đêm), 93 hộ dân có số người tương đương khoảng $93 \text{ hộ} \times 4,1 \text{ người/hộ} = 382$ người. Lượng nước tiêu thụ của công trình tương ứng $382 \text{ người} \times 60 \text{ (lít/người/ngày đêm)} = 22,92 \text{ m}^3/\text{ngày đêm} < 25,29\text{m}^3/\text{ngày đêm}$ theo thiết kế cũng như công suất của thiết bị. Như vậy số m^3 nước tiêu thụ của cả xóm Cốc Lùng vẫn nhỏ hơn công suất của hệ thống lọc nước khử khuẩn bằng máy tạo khí OZONE theo thiết kế công trình.

Vậy, theo kiến nghị thay thế bình OZONE lọc nước là chưa phù hợp. Đề nghị UBND xã yêu cầu tổ quản lý vận hành công trình vận hành theo đúng chỉ dẫn đảm bảo phát huy hiệu quả đầu tư. Trong quá trình vận hành, khi cần trao đổi, tham vấn về kỹ thuật đề nghị liên hệ trực tiếp với Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn để được hỗ trợ.

4. Cử tri huyện Trùng Khánh kiến nghị

Trong quá trình xây dựng nhà máy nước sạch trên địa bàn xóm Vũng Bền, xã Quang Hán đã làm ảnh hưởng đến đất sản xuất nông nghiệp của một số hộ dân gần khu vực nhà máy. Đề nghị UBND tỉnh có ý kiến với chủ đầu tư khắc phục vấn đề nêu trên cho người dân.

Trả lời:

Hiện nay Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đang thi công công trình nhà máy nước sạch trên địa bàn xóm Vũng Bền, xã Quang Hán. Nhận được kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chỉ đạo bộ phận chuyên môn liên quan khẩn trương rà soát, kiểm tra thực tế.

Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, ngày 04/6/2024, Ban Quản lý dự án đầu tư thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã tiến hành rà soát, kiểm tra, đồng thời phối hợp với UBND xã Quang Hán, đại diện xóm Vũng Bền (gồm cả Bí thư và Trưởng xóm) kiểm tra thực địa, trao đổi và thống nhất phương án xử lý đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri, cụ thể cử tri xóm Vũng Bền có 04 ý kiến như sau:

- Ý kiến thứ 1: *“Tại cuộc họp tham vấn hai bên thống nhất thi công công trình hồ chứa nước của Nhà máy nước sạch để bờ nguyên hiện trạng. Tuy nhiên trong quá trình thi công đã đắp bờ hồ chứa nước cao hơn bờ ruộng của nhân dân khu vực bên ngoài, khi nước lũ nhiều sẽ tràn vào ruộng của nhân dân làm ảnh hưởng đến hoa màu của nhân dân. Đề nghị Chủ đầu tư khắc phục để nguyên hình trạng”*.

Kết quả kiểm tra cho thấy: Quá trình thi công hồ thu nước, về cơ bản không làm thay đổi nguyên trạng của bờ suối hiện trạng, Chủ đầu tư đã tiến hành gia cố bờ suối bằng rọ đá cách mép bờ suối hiện trạng gần 2m để tránh xói lở, quá trình làm rọ đá có đào đất móng kè và hất lên bờ, dẫn đến người dân có ý kiến. Tuy nhiên việc này không phải là nguyên nhân chính dẫn đến việc nước lũ nhiều chảy tràn vào ruộng của dân.

Qua kiểm tra thực tế, để người dân có ruộng xung quanh an tâm, Đoàn kiểm tra (gồm cả Chính quyền xã, đại diện xóm, đại diện Chủ đầu tư) đã cùng nhau thống nhất phương án xử lý: Chủ đầu tư sẽ tiến hành san gạt thấp phần đất trên bờ suối bên hồ thu nước xuống trung bình 50cm.

- Ý kiến thứ 2: *‘Phần kè cột điện ở bờ hồ chứa nước đã xây lấn ra làm hẹp dòng chảy, đến khi nước lũ nhiều sẽ tràn vào ruộng của nhân dân làm ảnh hưởng đến hoa màu của nhân dân. Đề nghị chủ đầu tư khắc phục’*.

Kết quả kiểm tra cho thấy: Thực chất đây là đoạn kè được xây dựng để hoàn trả, bảo vệ bờ ruộng của người dân bị ảnh hưởng trong quá trình thi công, trên đó có lắp dựng 01 ống thép đỡ đoạn cáp điện qua suối cấp cho máy bơm nước thô. Khi chưa tiến hành xây dựng, tại vị trí người dân kiến nghị, phía bên bờ ruộng đến lòng suối là mái soải, khoảng cách từ mép bờ ruộng đến suối khá lớn, phía dưới có bãi bồi lũng chia lòng suối thành hai nhánh nhỏ. Khi thi công xây dựng, được sự nhất trí của người dân (chủ đám ruộng đặt vị trí kè rọ đá), Chủ đầu tư xây

dựng kè rọ đá vào sát mép bờ ruộng, đào thẳng đứng để lắp dựng kè rọ đá, đồng thời có nạo vét phía trên và dưới kè để thuận dòng chảy, việc lắp dựng rọ đá không làm hẹp dòng chảy do mặt cắt thông thủy vị trí đặt rọ đá lớn hơn mặt cắt thông thủy của suối hiện trạng; tuy nhiên do vị trí đặt gần với đoạn cong của suối, sau khi nạo vét, phần mái soãi của bờ không còn, do tác động dòng chảy suối dẫn đến phần đất đắp xung quanh rọ đá bị sới, nên có một phần rọ đá nhô ra, dẫn đến việc ngộ nhận xây lấn ra lòng suối làm hẹp dòng chảy.

Qua kiểm tra, các bên đã thống nhất phương án xử lý: Chủ đầu tư tháo dỡ một phần kè rọ đá nhô ra suối (đầu trên thu lại 1,2m; đầu dưới thu lại 1,5m).

- Ý kiến thứ 3: *“Lúc thi công doanh nghiệp tự ý mang máy móc qua đường của nhân dân tự làm mà không thông báo cho nhân dân biết nên đã làm hỏng đường bê tông. Đề nghị doanh nghiệp khắc phục cho nhân dân”*.

Qua kiểm tra, các bên đã thống nhất: Trong quá trình thi công, một số vị trí đường bê tông bị hư hỏng, nhà thầu đã khắc phục đổ bê tông hoàn trả mặt đường sau khi thi công. Vị trí hư hỏng hiện trạng theo ý kiến, kiến nghị của cử tri xóm không phải do Nhà thầu gây ra trong quá trình thi công.

- Đối với ý kiến thứ 4: *“Cống thoát nước từ Quốc lộ 4A đến đầu cổng nhà máy nước sạch nhà đầu tư đã chôn ống thoát nước xuống khu vực có ruộng, rẫy của nhân dân. Khi mưa to nhiều nước đã làm sạt lở đất xuống ruộng, rẫy nhân dân ảnh hưởng đến hoa màu của nhân dân. Đề nghị chủ đầu tư có phương án xử lý cống thoát nước”*.

Kết quả kiểm tra cho thấy: Ống thoát nước nêu trên là cống thoát nước ngang đường tại vị trí đầu cổng nhà máy nước. Do tuyến đường vào nhà máy mới được thi công hoàn thành nên mái dốc tạm thời chưa ổn định, khi gặp mưa lớn kéo dài sẽ kéo theo một số đất đá chảy theo rãnh, qua cống. Chủ đầu tư ghi nhận ý kiến kiến nghị và đã tiến hành bịt, lấp lại để khắc phục, cho thu nước vào mặt bằng nhà máy. Hiện nay, nội dung này đã được khắc phục xong.

Đối với ý kiến thứ nhất và thứ hai, UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đôn đốc nhà thầu khẩn trương khắc phục, hoàn thành trong tháng 6/2024.

III. LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP

1. Cử tri huyện Hà Quảng, Bảo Lâm, Thạch An, Bảo Lạc, Hòa An kiến nghị

Đề nghị Điện lực Cao Bằng đầu tư xây dựng các hạng mục liên quan đến điện sinh hoạt, điện sản xuất của nhân dân cụ thể:

+ Lắp đặt Trạm biến áp ở Tổng Tàu tại xóm Trà Phìn, xã Lương Thông huyện Hà Quảng;

+ Lắp đặt Trạm biến áp Tổng Đá tại xóm Lũng Pheo, xóm Ràng Khoen thuộc xã Mã Ba, huyện Hà Quảng;

+ Nâng cấp trạm biến áp điện tại xóm Nặm Tàn, xã Minh Khai, huyện Thạch An;

+ Đầu tư cột điện bê tông chữ A cho các cụm dân cư xóm Khuổi Cáp, xã Thụy Hùng, huyện Thạch An.

+ Kéo điện lưới quốc gia cho các xóm, các cụm dân cư chưa có điện thuộc các xã Canh Tân, Minh Khai và xã Quang Trọng, huyện Thạch An;

+ Kéo điện lưới quốc gia cho các xóm: Bản Lìn, Bản Là, Sáng Xoáy, Lũng Chang, Khau Dề thuộc xã Thái Sơn, huyện Bảo Lâm;

+ Kéo điện lưới quốc gia về xóm Phiêng Dật (nhóm Phia Tầng 27 hộ dân, nhóm Ngàm Càng 21 hộ dân), xóm Phần Quang (nhóm Nặm Dân 37 hộ dân) xã Phan Thanh, huyện Bảo Lạc;

+ Kéo điện lưới quốc gia cho nhân dân 2 xóm (Cụm Khuổi Ca - Nà Roác 2, Bốc Thượng) của xã Bạch Đằng, huyện Hòa An. Công trình này đã được đầu tư cột và dây điện từ cuối năm 2022 nhưng đến nay vẫn chưa có điện.

Trả lời:

- Các nội dung cụ thể đã được cấp điện:

+ Đối với các hộ dân tại xóm Lũng Pheo, xã Mã Ba, huyện Hà Quảng: được cấp điện từ TBA Sỡ Hai 1 (công suất 75kVA-35/0,4kV). Công ty Điện lực Cao Bằng đã khảo sát và đưa vào danh mục đầu tư xây dựng năm 2025, xây dựng mới 01 lộ hạ thế để cấp điện cho khu vực này.

+ Nâng cấp trạm biến áp tại xóm Nặm Tàn, xã Minh Khai, huyện Thạch An: Các hộ dân tại xóm Nặm Tàn, xã Minh Khai, huyện Thạch An được cấp điện từ TBA Nặm Tàn. Công ty Điện lực Cao Bằng đã chỉ đạo Điện lực Thành phố tiến hành đo điện áp đầu trạm là 240V và điện áp cuối đường dây vị trí 1.45 là 231V, bán kính cấp điện là 1,8km, tình trạng mang tải của TBA trong khoảng 30~58% đảm bảo cung cấp điện.

+ Đầu tư cột điện bê tông chữ A cho các cụm dân cư xóm Khuổi Cáp, xã Thụy Hùng, huyện Thạch An: Hiện tại xã Thụy Hùng có 02 cụm dân cư kéo điện từ vị trí 1.10 và 1.15 TBA Bản Sliễn (công suất 50kVA-35/0,4kVA).

Cụm 01 gồm nhà ông Lai, ông Hùng, Bà Mai, hiện tại được cung cấp điện tại vị trí cột 1.10 sau trạm biến áp Bản Sliễn, 03 hộ kéo về nhà là khoảng 380m, sử dụng cột tre gỗ.

Cụm 02 gồm nhà ông Toàn, Bà Duyên, hiện tại được cung cấp điện tại vị trí cột 1.15 sau trạm biến áp Bản Sliễn, 02 hộ kéo điện về nhà khoảng 300 m, sử dụng cột tre gỗ.

+ Kéo điện lưới quốc gia cho các xóm, các cụm dân cư chưa có điện thuộc các xã Canh Tân, Minh Khai và xã Quang Trọng, huyện Thạch An: Đối với các hộ thuộc xã Canh Tân đã được cấp điện từ 09 TBA (Canh Tân 1, Canh Tân 2, Canh Tân 3, Canh Tân 4, Canh Tân 5, Canh Tân 6, Nà Cốc, Nà Đin, Khuổi Miầu); Các hộ thuộc xã Minh Khai đã được cấp điện từ 07 TBA (Minh Khai 1, Minh Khai 2, Minh Khai 3, Nặm Tàn, Chuông Cá, Nặm Cáp, Pác Duốc); Các hộ thuộc xã Quang Trọng đã được cấp điện từ 05 TBA (Quang Trọng 1, Quang Trọng 2, Quang Trọng 3, Khuổi Chót, Nặm Dạng).

+ Đối với các hộ dân tại nhóm Nậm Dân xã Phan Thanh, huyện Bảo Lạc: đang được cấp điện qua công tơ bán tổng từ TBA Lũng Vai (công suất 50kVA-35/0,4kVA) dài khoảng 1,8km. Đối với các hộ dân tại nhóm Phần Quang, xã Phan Thanh, huyện Bảo Lạc được cấp điện qua công tơ bán tổng từ TBA Cộc Lại (công suất 50kVA-35/0,4kVA) dài khoảng 1,2km.

Trong nội dung cấp điện nêu trên, một số hộ dân mặc dù đã có điện lưới Quốc gia, tuy nhiên còn dùng điện qua công tơ tổng, hoặc tự kéo thêm cột tre gỗ đầu từ cột điện ngành điện đến các hộ dân. Do các hộ nằm rải rác phân tán trên diện tích rộng đồi núi, suất đầu tư quá lớn nên ngành điện không có chủ trương cấp điện đến các hộ riêng lẻ này.

- Các nội dung đã được đầu tư xây dựng (chưa bàn giao tài sản cho ngành điện):

+ Đối với các hộ dân tại xóm Trà Phìn, xã Lương Thông, huyện Hà Quảng: được cấp điện từ TBA Lũng Đầy (công suất 50kVA-35/0,4kV) gồm 5 cụm dân dùng chung công tơ, đường dây sau công tơ do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thông Nông làm chủ đầu tư (đến thời điểm hiện tại chưa có thủ tục bàn giao tài sản cho ngành điện).

+ Kéo điện lưới quốc gia cho nhân dân 2 xóm (Cụm Khuổi Ca - Nà Roác 2, Bốc Thượng) của xã Bạch Đằng, huyện Hòa An: Công trình nay đã được đầu tư cột và dây điện từ cuối năm 2022 nhưng đến nay vẫn chưa có điện. Các cụm xóm trên được Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Cao Bằng đầu tư xây dựng thực hiện theo công trình “Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia xã Bảo Toàn, huyện Bảo Lạc; xã Vân Trình, xã Trọng Con, huyện Thạch An; xã Bạch Đằng, xã Lê Chung, huyện Hòa An”; hiện nay đang trong quá trình tiến hành nghiệm thu kỹ thuật, đóng điện trong thời gian tới.

Hiện nay, Công ty Điện lực Cao Bằng đã chủ động phối hợp với chủ tài sản (chủ đầu tư, các Ban QLDA huyện...) bàn giao công trình điện là tài sản công sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam theo quy định tại Nghị định số 02/2024/NĐ-CP ngày 10/01/2024 của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo số 1121/UBND-CN ngày 13/5/2024 của UBND tỉnh Cao Bằng, Văn bản số 966/SCT-QLNL ngày 30/5/2024 của Sở Công Thương; Văn bản số 1527/SCT-CSDN ngày 30/5/2024 của Sở Tài chính về việc bàn giao công trình điện là tài sản công sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Đối với các công trình điện đang xây dựng do các Ban Quản lý dự án tỉnh, huyện, xã làm chủ đầu tư, Công ty Điện lực sẽ phối hợp tốt trong công tác kiểm đếm nghiệm thu kỹ thuật nhằm đóng điện cấp điện cho nhân dân trong thời gian sớm nhất.

- Các nội dung xin cấp điện mới:

+ Kéo điện lưới quốc gia cho các xóm: Bản Lìn, Bản La, Sáng Xoáy, Lũng Chang, Khau Dề thuộc xã Thái Sơn, huyện Bảo Lâm: Hiện tại, các xóm trên chưa được cấp điện lưới quốc gia. Qua khảo sát sơ bộ, Công ty Điện lực Cao Bằng cung cấp số liệu sơ bộ nhu cầu đầu tư điện lưới quốc gia tại xã Thái Sơn

như sau:

TT	Tên xóm	Số hộ	Đường dây 35kV (km)	Đường dây 0,4kv (km)	Ghi chú
1	Xóm Khau Dề	99	5,1	6	
2	Xóm Bản Là	81	5	7	
3	Xóm Bản Lìn	59	5	7	
4	Xóm Sáng Xoáy	44	4	6	
5	Xóm Lũng Chang	63	7	6	
Tổng cộng		346	26.1	32	

+ Nhóm Phía Tăng, nhóm Ngâm Càng xã Phan Thanh, huyện Bảo Lạc chưa có điện lưới quốc gia.

Qua kiểm tra, Công ty Điện lực Cao Bằng nhận thấy các kiến nghị của cử tri là chính đáng. Tuy nhiên, Công ty Điện lực Cao Bằng là đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc; hằng năm, các dự án đầu tư xây dựng chủ yếu đủ để tập trung cho các dự án chống quá tải, các mạch vòng liên kết lưới điện, tự động hóa lưới điện ... Để nâng cao độ ổn định cung cấp điện cho hệ thống lưới điện, các dự án đầu tư này đều phải tính toán hiệu quả kinh tế để được cấp trên phê duyệt thông qua danh mục thực hiện. Việc đầu tư cấp điện cho các cụm dân cư nhỏ lẻ là khó thực hiện vì suất đầu tư rất lớn, thường phải thông qua các nguồn vốn vay ưu đãi, tài trợ...

Hiện nay, Công ty Điện lực Cao Bằng đã nỗ lực thực hiện cấp điện tới 100% số xã tại các huyện, Thành phố, góp phần đảm bảo sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nguồn vốn của ngành Điện là rất hạn hẹp, trong thời gian tới Công ty Điện lực Cao Bằng sẽ nỗ lực thực hiện nâng cao độ ổn định cung cấp điện, chống quá tải cho các trạm biến áp và đặc biệt khắc phục khẩn cấp lưới điện bị ảnh hưởng của mưa bão tại các huyện trong tỉnh.

IV. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG CƠ BẢN

1. Cử tri huyện Nguyên Bình, Bảo Lâm, Hạ Lang, Quảng Hòa, Hà Quảng kiến nghị

Đề nghị UBND tỉnh quan tâm cấp kinh phí xây dựng, tu sửa, nâng cấp các công trình sau:

(1) Trường Mầm non xã Vũ Nông, huyện Nguyên Bình (do trường có chung khuôn viên với trường Tiểu học và Trung học cơ sở, giờ học của các lớp khác nhau đã ảnh hưởng nhiều đến việc dạy và học, đưa, đón trẻ);

(2) Xây dựng Trụ sở xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình tại vị trí mới theo quy hoạch thuộc địa phận xóm Khuổi Ngọa;

(3) Xây dựng trường Tiểu học xã Vĩnh Phong, xã Vĩnh Phong, huyện Bảo Lâm với các hạng mục: phòng hội đồng; 05 lớp học; nhà hiệu bộ; nhà vệ sinh;

phòng chức năng (gồm 01 phòng thư viện, 01 phòng nghệ thuật, 01 phòng tin học, 01 phòng dạy Tiếng Anh); mở rộng đường vào trường; xây tường bao xung quanh; láng nền (lát);

Trả lời (ý (1) – (3)):

Hiện nay, Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh đã được HĐND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2021 - 2026 phân bổ cho các chương trình, dự án; ngân sách của tỉnh còn phải ưu tiên phân bổ cho nhiều dự án quan trọng, cấp bách của tỉnh. Do đó, chưa có nguồn để bố trí đầu tư xây dựng theo đề nghị của cử tri huyện Nguyên Bình, huyện Bảo Lâm. Trước mắt, đề nghị UBND các huyện Nguyên Bình, Bảo Lâm căn cứ tính chất cấp bách của các công trình, chủ động xem xét cân đối, bố trí nguồn vốn trong phạm vi ngân sách phân cấp cho huyện hoặc huy động các nguồn vốn khác để thực hiện đầu tư xây dựng công trình trên theo kiến nghị của cử tri.

(4) Xây dựng kè chống sạt lở tại các khu vực: Hai bên bờ suối các xóm Nà Lũng, Đồng Tâm, Bó Ràng, Bản Ngảm thuộc xã Cần Yên; Hai bờ sông các xóm Quang Trung 1, Dẻ Gà, Quang Trung 2 thuộc xã Lương Thông; Hai bên bờ suối từ Cốc Tả đến Thang Tả thuộc xóm Nặm Đông, xã Cần Nông; kè bờ ao thủy lợi Thôm Rep, xóm Bản Hà, xã Ngọc Đào, huyện Hà Quảng;

(5) Xây dựng kè bờ sông Quây Sơn thuộc địa bàn xóm Bản Thang, xã Minh Long có chiều dài 11,5km, đã được xây kè 04km, còn lại từ đoạn dưới Ái Cảnh thuộc địa bàn xóm Lũng Đa, xã Minh Long, huyện Hạ Lang chưa được xây (*nội dung này đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết*).

Trả lời (ý (4) – (5)):

Hiện nay, các nguồn vốn do tỉnh phân bổ trong Kế hoạch Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được HĐND tỉnh phân bổ cho các dự án tại các Nghị quyết của HĐND tỉnh. Mặt khác, hiện nay tỉnh đang tập trung nguồn vốn để thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh (dự án Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh...) nên chưa cân đối được nguồn vốn để hỗ trợ thực hiện dự án nêu trên. Đề nghị UBND các huyện căn cứ tính chất cấp bách của các công trình, chủ động xem xét cân đối, bố trí nguồn vốn trong phạm vi ngân sách phân cấp cho huyện hoặc huy động các nguồn vốn khác để thực hiện đầu tư xây dựng công trình trên, hoặc xem xét tổng hợp vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn sau.

2. Cử tri huyện Quảng Hòa kiến nghị

(1) Đề nghị UBND tỉnh sớm xem xét phê duyệt quy hoạch điều chỉnh thị trấn Quảng Uyên đến năm 2035 để huyện có căn cứ triển khai thực hiện.

Trả lời:

Đồ án quy hoạch nêu trên đã được UBND tỉnh Cao Bằng phê duyệt tại Quyết định số 681/QĐ-UBND ngày 31/5/2024 về việc Phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2035, tỷ lệ 1/2.000.

(2) Kinh phí thực hiện quy hoạch đô thị Phục Hoà đến năm 2040 là 7,9 tỷ đồng; kinh phí thực hiện quy hoạch vùng huyện là 04 tỷ đồng, đến nay huyện Quảng Hòa được UBND tỉnh cấp 60 triệu để làm thủ tục. Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục phân bổ 11,3 tỷ đồng để địa phương thực hiện hoàn thành quy hoạch đô thị Phục Hoà.

Trả lời:

Để có cơ sở bố trí vốn trung hạn và hằng năm cho nhiệm vụ quy hoạch vùng huyện Quảng Hòa và điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Phục Hoà, đề nghị UBND huyện Quảng Hòa nâng cấp chất lượng hồ sơ trình, phối hợp với các sở, ngành đẩy nhanh tiến độ trình phê duyệt dự toán lập nhiệm vụ các đồ án quy hoạch và khẩn trương thực hiện các bước lựa chọn nhà thầu tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với số vốn cần để bố trí cho 02 nhiệm vụ quy hoạch nêu trên, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phân bổ khi đủ điều kiện.

3. Cử tri Thành phố Cao Bằng kiến nghị

(1) Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát các dự án quy hoạch đã lâu, hiện nay không khả thi, không còn phù hợp trên địa bàn Thành phố. Đề nghị công bố huỷ bỏ quy hoạch để nhân dân biết và thực hiện các thủ tục về đất đai, sửa chữa nhà ở, yên tâm sản xuất, ổn định cuộc sống, giảm bớt tình trạng khiếu nại, khiếu kiện, cụ thể các dự án sau:

+ Phường Hòa Chung: Đồ án quy hoạch chi tiết (QHCT) khu tái định cư ô tô Nà Lắc; Đồ án QHCT khu dân cư, tái định cư ô tô 4 phường Hòa Chung, Thành phố Cao Bằng;

+ Phường Hợp Giang: Đồ án QHCT khu tái định cư chi cục thuế Phố Cũ; Đồ án QHCT trụ sở HTX Hồng Tiến;

+ Phường Ngọc Xuân: Đồ án QHCT khu dân cư tập thể A51 (BCHQS Cao Bằng); Đồ án QHCT khu dân cư BDBP; Quy hoạch chi tiết Gia Cung - Nà Cáp; Quy hoạch chi tiết khu lâm viên Kỳ Sầm;

+ Phường Sông Bằng: Đồ án QHCT lô 29, Sông Bằng; Đồ án QHCT khu dân cư Nà Cạn (lô số 14); MB quy hoạch Khu dân cư Nà Cạn 1, 2.

+ Phường Sông Hiến: Đồ án QHCT khu dân cư Đài truyền hình; Đồ án QHCT khu DV-TM đầu cầu Bằng Giang mới – 2012; Đồ án QHCT khu DV-TM đầu cầu Bằng Giang mới – 2015;

+ Phường Tân Giang: Đồ án QHCT Khu dân cư TT y tế dự phòng; Đồ án QHCT Tập thể thuế - tài chính; Đồ án QHCT Khu dân cư C.ty cổ phần Dược;

+ Xã Hưng Đạo, Thành phố Cao Bằng: Đồ án Quy hoạch chi tiết khu tái định cư nhà máy sản xuất Sắt Xốp;

Trả lời:

Thực hiện lộ trình nâng loại thành phố Cao Bằng lên đô thị loại II và kế hoạch năm 2024-2025, UBND thành phố Cao Bằng đang tổ chức lập quy

hoạch phân khu 08 phường: Đê Thám, Sông Bằng, Sông Hiến, Duyệt Trung, Hòa Chung, Hợp Giang, Ngọc Xuân, Tân Giang và 02 xã: Chu Trinh, Vĩnh Quang. Trong quá trình lập các đồ án quy hoạch phân khu sẽ tiến hành đánh giá, rà soát, cập nhật các nội dung còn phù hợp của đồ án quy hoạch chi tiết trên địa bàn các phường, xã; đề xuất điều chỉnh các nội dung không còn phù hợp. Đồng thời UBND thành phố sẽ tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư trong quá trình thực hiện và công bố công khai hồ sơ quy hoạch sau khi được UBND tỉnh phê duyệt.

(2) Công ty Cổ phần Bất động sản HANO - VID là chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê tại lô đất 15, 16 Khu đô thị mới Đê Thám, Thành phố Cao Bằng (gọi tắt là "các căn hộ lô 15, 16"), Sở Xây dựng đã có Thông báo số 560/TB-SXD ngày 05/5/2021 chấp thuận kết quả nghiệm thu dự án. Hiện nay, các căn hộ thuộc dự án trên đã bán cho các hộ dân, thiết kế tầng 4 của công trình chỉ được cấp phép xây dựng 01 tum, phần mặt tiền xây dựng tường trang trí, các căn hộ liền kề được ngăn cách với nhau bằng lan can xây gạch cao khoảng 01m. Tuy nhiên, qua quá trình sử dụng, do không có mái che trên tầng 4 (ngoài tum) khi trời mưa nước ngấm, dột nghiêm trọng, tường và nội thất bị ẩm mốc, bên cạnh đó vì lan can chỉ được xây cao 01m không đảm bảo an ninh giữa 02 nhà liền kề nhau (trong khi đó khu đô thị của Công ty Cổ phần Hải Phát lại có mái che trên tầng 5). Đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh quy hoạch cục bộ khu vực các căn hộ lô 15, 16 để khắc phục những bất cập nêu trên.

Trả lời:

- Đối với kiến nghị điều chỉnh cục bộ quy hoạch:

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại lô đất 15, 16 Khu đô thị mới Đê Thám, Thành phố Cao Bằng đã được thi công xây dựng theo đúng hồ sơ quy hoạch chi tiết được duyệt và giấy phép xây dựng cấp cho dự án. Đến nay dự án đã kết thúc, các căn hộ cơ bản đã được chuyên nhượng cho người dân quản lý, sử dụng. Nội dung theo kiến nghị của cử tri không thuộc phạm vi điều chỉnh cục bộ quy hoạch.

- Đối với các bất cập theo kiến nghị của cử tri:

+ Việc chống thấm, dột khi trời mưa: có thể xử lý bằng các biện pháp kỹ thuật như thi công lớp chống thấm tại mái tầng 3 hoặc lợp mái nhẹ, thoáng nhưng phải đảm bảo thẩm mỹ và không vượt quá chiều cao công trình hiện có.

+ Việc chiều cao lan can trên tầng tum không đảm bảo an ninh: Dự án đã được thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy theo phương án là để trống phần sàn ngoài tum. Việc xây tường cao phần sàn ngoài tum để tạo thành phòng không đảm bảo thoát hiểm theo yêu cầu phòng cháy chữa cháy, đồng thời ảnh hưởng đến kết cấu của công trình hiện có.

Trước mắt đề nghị người dân tôn trọng thiết kế xây dựng công trình đã được phê duyệt. Trường hợp cần cải tạo, sửa chữa (ảnh hưởng đến kết cấu, kiến trúc, màu sắc mặt tiền, chiều cao công trình) thì cần xin cấp giấy phép xây dựng

cải tạo, sửa chữa. Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng cải tạo sửa chữa nhà ở riêng lẻ thuộc thẩm quyền của UBND thành phố.

V. LĨNH VỰC GIAO THÔNG - VẬN TẢI

1. Cử tri các huyện Nguyên Bình, Thạch An, Hạ Lang, Bảo Lạc, Trùng Khánh, Hà Quảng, Hòa An kiến nghị:

Đề nghị Sở Giao thông vận tải thực hiện cấm biển báo giao thông, làm gờ giảm tốc độ tại một số tuyến đường; bố trí kinh phí đầu tư, xây dựng, duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường đã xuống cấp cụ thể:

(1) Lắp đặt biển báo giao thông tại các khu vực dân cư và 05 trường học trên địa bàn xã Quang Vinh, huyện Trùng Khánh gồm: Trường Mầm non Lưu Ngọc; Trường Tiểu học Lưu Ngọc; Trường Bán trú Quang Vinh - Lưu Ngọc; Trường Mầm non Quang Vinh; Trường Tiểu học Quang Vinh (thuộc Tỉnh lộ 214);

Trả lời:

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải (GTVT) tổ chức kiểm tra hiện trường. Hiện nay, theo ý kiến của cử tri, tuyến Đường tỉnh 214 đi qua các khu vực Trường Mầm non Lưu Ngọc; Trường Tiểu học Lưu Ngọc; Trường Bán trú Quang Vinh - Lưu Ngọc; Trường Mầm non Quang Vinh; Trường Tiểu học Quang Vinh thuộc phạm vi quản lý của cơ quan quản lý đường bộ tại địa phương (UBND huyện Trùng Khánh).

Do đó, đề nghị UBND huyện Trùng Khánh quan tâm, giải quyết kiến nghị của cử tri để tổ chức giao thông, đảm bảo an toàn trên tuyến Đường tỉnh 214 do địa phương quản lý và báo cáo kết quả xử lý theo quy định.

(2) Lắp đặt các biển báo như: chỉ đường, địa phận, địa giới hành chính, biển báo cảnh báo điểm xảy ra nguy hiểm trên tuyến đường tỉnh lộ 206 địa phận huyện Hạ Lang;

Trả lời:

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Sở GTVT đã chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với phòng chuyên môn của UBND huyện Hạ Lang tổ chức kiểm tra hiện trường. Theo đó, đã kiểm tra các vị trí nguy hiểm, các điểm có nguy cơ sạt lở và tiến hành cấm biển cảnh báo trên tuyến.

Về nội dung lắp đặt biển chỉ đường, địa phận, địa giới hành chính: Theo ý kiến kiến nghị là lắp đặt biển chỉ dẫn tại Km32+850 ngay lối rẽ vào xóm Bản Suối. Hiện trạng đã có biển báo W.207b giao nhau với đường không ưu tiên. Về biển địa giới hành chính, tại Km30+300 đã có biển báo địa giới hành chính giữa huyện Hạ Lang và Trùng Khánh.

Về các điểm nguy hiểm, có nguy cơ sạt lở: Hiện tại, do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn trong tháng 5 và tháng 6 năm 2024, trên đoạn Đường tỉnh 206 địa phận huyện Hạ Lang đã xảy ra nhiều vị trí sạt lở, trong đó có 02 vị trí sạt lở tắc đường. Sở GTVT đã chỉ đạo Nhà thầu và các đơn vị liên quan tổ chức trực đảm bảo giao thông, khắc phục, thông tuyến tạm thời, tổ chức phân luồng khi tắc

đường. Ngày 21/6/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 768/QĐ-UBND ngày 21/6/2024 công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai (năm 2024) các tuyến đường bộ địa phương do Sở GTVT quản lý. Theo đó, Sở GTVT sẽ khẩn trương tổ chức khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định. Thời gian khắc phục các điểm sạt lở nêu trên dự kiến hoàn thành trong năm 2024.

Đối với các điểm có nguy cơ sạt lở khác, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở GTVT thường xuyên theo dõi và báo cáo phương án để xử lý kịp thời, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.

(3) Lắp đặt biển báo rẽ và cấm họp chợ tại khu vực đường lên Trường Mầm non Thị trấn Tĩnh Túc; Trường dân tộc bán trú THCS Ca Thành; Trường Tiểu học Ca Thành, huyện Nguyên Bình; đồng thời, rà soát các điểm đen trên trục đường đoạn qua Thị trấn Tĩnh Túc.

Trả lời:

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở GTVT tổ chức kiểm tra hiện trường. Kết quả như sau:

Về việc lắp đặt biển báo rẽ (giao nhau) tại các khu vực đường lên trường Mầm non thị trấn Tĩnh Túc, Trường dân tộc bán trú THCS Ca Thành; Trường Tiểu học Ca Thành, huyện Nguyên Bình: Sở GTVT đã rà soát các vị trí trên tuyến để lựa chọn các vị trí cấm biển cho phù hợp. Thời gian hoàn thành trong tháng 8 năm 2024.

Về việc rà soát các điểm đen trên trục đường qua thị trấn Tĩnh Túc: Hiện nay theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 26/2012/TT-BGTVT ngày 20/7/2012 của Bộ GTVT quy định về việc xác định và xử lý vị trí nguy hiểm trên đường bộ đang khai thác, cụ thể: Tiêu chí xác định điểm đen là tình hình tai nạn giao thông xảy ra trong một năm (12 tháng), thuộc một trong các trường hợp sau:

- “1. 02 vụ tai nạn giao thông có người chết;
2. 03 vụ tai nạn trở lên, trong đó có 01 vụ có người chết;
3. 04 vụ tai nạn trở lên, nhưng chỉ có người bị thương.”

Qua kiểm tra, rà soát, đoạn qua Thị trấn Tĩnh Túc không có vị trí nào (trong 12 tháng) thuộc một trong các trường hợp nêu trên. Do đó, trên tuyến không có điểm đen về tai nạn giao thông.

Đối với các vị trí tiềm ẩn tai nạn giao thông (nếu có), UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở GTVT tiếp tục rà soát, tham mưu phương án xử lý bằng các biện pháp tổ chức cấm biển báo, sơn gờ giảm tốc... để đảm bảo ATGT trên tuyến.

(4) Cải tạo, nâng cấp cống thoát nước 2 bên đường bằng cống hộp và mở rộng mặt đường Quốc lộ 3 đoạn từ giáp ranh Thành phố Cao Bằng đến địa phận xóm Nà Roác 2 huyện Hòa An, vì hiện nay trên tuyến đường này có 88 hộ dân sinh sống, 03 trường học, Trung tâm thủy sản, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng, Trung tâm sát hạch lái xe ô tô tỉnh;

Trả lời:

Đoạn tuyến QL.3 theo kiến nghị của cử tri là đoạn từ Km264+040 (đường vào trung tâm sát hạch lái xe ô tô tỉnh) đến Km266+320 (bắt đầu địa phận thành phố Cao Bằng) thuộc xóm Nà Roác 2, xã Bạch Đằng, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. Đoạn tuyến trên có bề rộng nền đường 7,5m, bề rộng mặt đường 5,5m, mặt đường bê tông nhựa được sửa chữa năm 2017.

Hệ thống thoát nước hiện hữu: Bên phải tuyến có rãnh đá học xây đã xuống cấp, bên trái tuyến một số vị trí có rãnh đất, tuy nhiên phần lớn các đoạn còn lại chưa có rãnh dọc. Với hiện trạng đoạn tuyến trên, việc đầu tư sửa chữa mặt đường và sửa chữa hệ thống thoát nước là cần thiết.

Kế hoạch bảo trì hệ thống quốc lộ năm 2025 đã được Cục Đường bộ Việt Nam kiểm tra và đã báo cáo Bộ GTVT chấp thuận các công trình/đoạn tuyến hư hỏng nặng và cấp thiết hơn. UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở GTVT tích cực phối hợp với Khu Quản lý đường bộ I để báo cáo Cục Đường bộ Việt Nam kiến nghị Bộ GTVT cho phép bổ sung vào kế hoạch bảo trì của năm 2025 hoặc đưa vào kế hoạch bảo trì hệ thống quốc lộ năm 2026.

Tuy nhiên, qua rà soát hiện trường, nếu được đầu tư hoàn thiện hệ thống rãnh dọc tại đoạn tuyến trên sẽ có nhiều vị trí vướng mắc công tác đền bù GPMB. Đề nghị huyện Hòa An, UBND thành phố Cao Bằng hỗ trợ tuyên truyền, vận động nhân dân trên tuyến ủng hộ phương án xây dựng và tự nguyện hiến đất để có mặt bằng thi công.

(5) Xây dựng lại cống thoát nước (theo hướng lệch sang bên cạnh) để tránh khi mưa lớn nước cống không tràn vào nhà, chuồng trại, rẫy ngô của nhân dân trên tuyến Quốc lộ 4A chạy qua nhóm dân cư Lũng Khuông thuộc xóm Nà Lũng, xã Cần Yên, huyện Hà Quảng;

Trả lời:

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở GTVT tổ chức kiểm tra hiện trường. Theo đó, hiện trạng vị trí cống nêu trên nằm tại lý trình Km297+450/QL.4A, thuộc xóm Nà Lũng, xã Cần Yên, huyện Hà Quảng. Cống thoát nước được đưa vào sử dụng từ năm 2008. Đây là cống địa hình, thu nước của lưu vực, là chỗ trũng nhất của đoạn tuyến.

Hiện nay, cụm dân cư tại đây nằm phía dưới hạ lưu cống và cách vị trí cống khoảng 100 - 150m. Hiện tượng nước có chảy tràn xuống ruộng, vườn chuồng trại của người dân là không tránh khỏi, vì đây là khe tụ thủy khi mưa lớn nước sẽ dồn về chỗ trũng, chỗ thấp của địa hình.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở GTVT rà soát thêm các vị trí khác có thể bố trí đặt lại cống thoát nước trên tuyến để tránh ảnh hưởng đến hoa màu, cuộc sống của người dân. Trước mắt, đề nghị UBND huyện Hà Quảng, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ dân khơi thông mương rãnh, có các biện pháp nắn dòng cũng như che chắn nước của lưu vực đổ về khi có mưa lớn để giảm thiểu thấp nhất thiệt hại đến hoa màu của các hộ dân.

(6) Xây dựng rãnh mương thoát nước tại khu vực Nà Mạ thuộc xóm Nà Rặc, xã Ngọc Đào huyện Hà Quảng;

Trả lời:

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở GTVT tổ chức kiểm tra hiện trường. Theo đó, đoạn Km17+300-Km17+350, Km17+450-Km17+550 (phía trái tuyến) của Đường Hồ Chí Minh đi qua khu dân cư thuộc khu vực Nà Mạ thuộc xóm Nà Rặc, xã Ngọc Đào, huyện Hà Quảng, đoạn này đã có mương xây (rãnh thoát nước). Do đó, không cần thiết phải xây dựng rãnh thoát nước mới.

Tuy nhiên, hiện trạng đoạn rãnh thoát nước ở giữa bị trũng, đồng thời thường xuyên có nước thải sinh hoạt và chất thải chăn nuôi xả trực tiếp xuống rãnh, gây mất vệ sinh. Để xử lý vấn đề này, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở GTVT chỉ đạo nhà thầu bảo dưỡng thường xuyên để sửa chữa lại hệ thống rãnh thoát nước, đảm bảo lưu thông và thoát nước triệt để. Thời gian hoàn thành trong tháng 8 năm 2024.

(7) Mở mới tuyến đường từ xóm Nà Doồng (xã Minh Khai, huyện Thạch An) đến xóm Bốc Thượng (xã Bạch Đằng, huyện Hoà An) dài 04 km;

Trả lời:

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở GTVT phối hợp với UBND các huyện Hoà An, Thạch An và phòng, ban, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra hiện trường.

Đối với phía huyện Thạch An, tuyến đường vào xóm Nà Doồng có điểm đầu là Đường tỉnh 209 tại Km25+050, địa bàn xã Minh Khai, điểm cuối giáp ranh với huyện Hoà An, hiện trạng dài 2,62Km, đã được bê tông hóa 0,62Km, còn 2,0Km chưa được đầu tư.

Đối với phía huyện Hoà An, tuyến đường có điểm đầu là xóm Bốc Thượng, điểm cuối giáp ranh với huyện Thạch An tại xóm Nà Doồng, hiện trạng dài 2Km đang là đường đất chưa được đầu tư xây theo tiêu chuẩn đường GTNT cấp B, chưa được bê tông hóa.

Kiến nghị của cử tri là chính đáng, việc đầu tư xây dựng tuyến đường này là cần thiết để kết nối giao thông giữa xã Minh Khai, huyện Thạch An và xã Bạch Đằng, huyện Hoà An, phục vụ người dân đi lại, giao lưu, trao đổi hàng hóa thuận tiện, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đề nghị UBND các huyện Thạch An và Hoà An căn cứ tính chất cấp bách của công trình, chủ động cân đối bố trí từ các nguồn vốn đã phân cấp cho huyện hoặc huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư, hoặc xem xét tổng hợp trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn sau.

(8) Tu sửa, mở rộng và nâng cấp tuyến đường tỉnh lộ 209, đoạn từ xã Quang Trọng, huyện Thạch An ra Thành phố Cao Bằng;

Trả lời:

Đường tỉnh 209 do Sở GTVT quản lý từ Km0 (thành phố Cao Bằng) đến Km34 (xã Quang Trọng, huyện Thạch An). Hiện trạng tuyến đường đạt

cấp VI miền núi, có mặt đường láng nhựa rộng trung bình 3,5m. Năm 2023, đã sửa chữa hư hỏng cục bộ nền mặt đường và công trình trên tuyến từ Km11-Km15 (đoạn qua xã Canh Tân).

Theo kế hoạch bảo trì năm 2024 đã được UBND chấp thuận, Sở GTVT Cao Bằng tiếp tục sửa chữa đoạn Km1+600-Km3+700, bằng kết cấu mặt đường thảm bê tông nhựa, nối tiếp đoạn đầu tuyến đã thảm mặt đường những năm trước đây và dự kiến hoàn thành trong năm 2024.

Do nguồn kinh phí sửa chữa hạn hẹp, UBND tỉnh Cao Bằng sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp tục xem xét sửa chữa tuyến Đường tỉnh 209 trong những năm tiếp theo nhằm nâng cao hiệu quả khai thác, đi lại êm thuận và đảm bảo ATGT cho người dân.

(9) Nâng cấp bê tông hóa đoạn đường tỉnh lộ 217 đi qua 02 xóm: xóm Cốc Mòn và xóm Nà Luông của xã Cốc Pàng, huyện Bảo Lạc;

Trả lời:

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở GTVT phối hợp với UBND huyện Bảo Lạc và phòng, ban, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra hiện trường. Hiện trạng, tuyến đường Tỉnh 217 có chiều dài 28Km, trong đó có 27,7Km đã được nhựa hóa/bê tông hóa, chỉ còn 300m cuối tuyến đến mốc 535 là đường đất. Tuy nhiên, do đường đã được đầu tư từ lâu, đến nay đã xuống cấp, hư hỏng và chưa được bố trí nguồn vốn cải tạo nâng cấp.

Đối với 02 xóm Cốc Mòn và Nà Luông, thực tế xóm Cốc Mòn có tuyến Đường tỉnh 217 đi qua, tuy nhiên không phải đi qua trung tâm xóm mà cách trung tâm xóm khoảng 3,0Km. Đối với xóm Nà Luông, các tuyến Đường tỉnh 217 khoảng 13,0Km, cách tuyến đường vành đai biên giới (mốc 535 – mốc 564) khoảng 1,3Km.

Qua rà soát kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của huyện Bảo Lạc, tuyến đường từ Đường tỉnh 217 vào xóm Cốc Mòn chưa có kế hoạch đầu tư (hiện trạng có khoảng 0,5Km là mặt đường BTXM, còn 2,5Km là mặt đường cấp phối); đối với tuyến đường vào xóm Nà Luông, chỉ thực hiện đầu tư được khoảng 0,5Km, còn lại khoảng 12,5Km chưa được thực hiện do nguồn lực của địa phương có hạn.

Việc đầu tư, nâng cấp tuyến đường nêu trên là cần thiết nhằm đảm bảo việc đi lại cho bà con nhân dân, phục vụ trao đổi giao thương hàng hóa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đề nghị UBND huyện Bảo Lạc căn cứ tính chất cấp bách của công trình, chủ động cân đối bố trí từ các nguồn vốn đã phân cấp cho huyện hoặc huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư, hoặc xem xét tổng hợp trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn sau.

(10) Nâng cấp tuyến đường giao thông liên xã Quang Hán - Quang Vinh - Mã Ba huyện Trùng Khánh thuộc Tỉnh lộ 214 (theo Quyết định 2585/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của UBND tỉnh);

Trả lời:

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở GTVT phối hợp với UBND huyện Trùng Khánh và phòng, ban, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra hiện trường. Trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2022-2025, huyện Trùng Khánh đã xây dựng kế hoạch thực hiện cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường liên xã, trong đó, có tuyến Quang Hán – Quang Vinh – Mã Ba thuộc Đường tỉnh 214 và chia thành 02 phân đoạn để đầu tư.

Phân đoạn đầu tiên có điểm đầu từ Trường Tiểu học Quang Vinh, điểm cuối là đầu làng Bó Khôn, xã Quang Vinh; Phân đoạn thứ hai có điểm đầu từ ngã ba Pác Cáp (Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Quang Vinh - Lưu Ngọc), điểm cuối tại Trường Tiểu học Quang Vinh.

Quy mô đầu tư theo loại đường cấp VI_{MN}, mặt đường BTXM M250# dày 18cm, có B_{nền} = 6,0m; B_{mặt} = 5,0m.

Đối với đoạn đường từ ngã ba Pác Cáp, xã Quang Vinh đi xã Quang Hán, chiều dài khoảng 6,5Km, đã được đầu tư mặt đường bê tông. Tuy nhiên, sau thời gian sử dụng, một số vị trí mặt đường xuống cấp, một số điểm qua khu dân cư, mặt đường nhỏ hẹp, không đạt tiêu chuẩn đường giao thông loại VI_{MN}, cần được nâng cấp mở rộng.

Việc đầu tư, nâng cấp tuyến đường nêu trên là cần thiết nhằm đảm bảo việc đi lại cho bà con nhân dân, phục vụ trao đổi giao thương hàng hóa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đề nghị UBND huyện Trùng Khánh xem xét tính cấp bách của công trình, chủ động cân đối bố trí từ các nguồn vốn đã phân cấp cho huyện hoặc huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư, hoặc xem xét tổng hợp trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn sau.

Trước mắt, để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến, đề nghị UBND huyện Trùng Khánh chỉ đạo các đơn vị bảo dưỡng thường xuyên tổ chức duy tu, đảm bảo giao thông trên các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý của địa phương, đảm bảo phù hợp Nghị quyết số 95/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh ban hành quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022, thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng (điểm 5.1, khoản 5, Điều 8 về chi sự nghiệp giao thông đối với công tác sửa chữa thường xuyên).

(11) Nâng cấp tuyến đường biên giới từ xóm Lũng Đa, xã Minh Long đến xóm Lý Vạn, xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang (dài 08 km);

Trả lời:

Tuyến đường biên giới từ xóm Lũng Đa, xã Minh Long đến xóm Lý Vạn, xã Lý Quốc được đầu tư xây dựng năm 2018 do huyện Hạ Lang đầu tư. Đến nay, do có nhiều phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu với tải trọng lớn lưu thông nên đã xuống cấp, hư hỏng.

Việc đầu tư, nâng cấp tuyến đường nêu trên là cần thiết nhằm đảm bảo việc đi lại cho bà con nhân dân, phục vụ việc xuất khẩu hàng hóa qua cửa khẩu Lý Vạn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đề nghị UBND huyện Hạ Lang xem xét tính cấp bách của công trình, chủ động cân đối bố trí

từ các nguồn vốn đã phân cấp cho huyện hoặc huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư, hoặc xem xét tổng hợp trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn sau.

(12) Xây cầu sang Cồn Phò Thông, xóm Lũng Đa (Đa Dưới), xã Minh Long để phục vụ dân sản xuất 2 vụ lúa với diện tích gần 4ha và phục vụ cho việc tuần tra, bảo vệ đường biên cột mốc (mốc 842 (2) và 843 (1));

Trả lời:

Năm 2018, UBND huyện Hạ Lang đã bố trí nguồn kinh phí để đầu tư xây dựng Cồn Phò Thông, xóm Lũng Đa (Đa Dưới), xã Minh Long. Tuy nhiên, việc triển khai thi công xây dựng cầu giáp phía Trung Quốc cần phải được bàn bạc, thống nhất theo Hiệp định về quy chế quản lý biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc, do vậy, dự án đã không triển khai được.

Đề giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri, đề nghị UBND huyện Hạ Lang tham mưu, trao đổi thống nhất với phía Trung Quốc các nội dung liên quan; đồng thời, xem xét tính cấp bách của công trình, chủ động cân đối bố trí từ các nguồn vốn đã phân cấp cho huyện hoặc huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư, hoặc xem xét tổng hợp trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn sau.

(13) Hiện nay, vật liệu sắt, thép sau khi sửa chữa cầu Năm Nàng, xã Kim Đồng (tuyến Quốc lộ 34B) huyện Thạch An đã hoàn thành từ lâu nhưng vẫn để bừa bãi trên đất canh tác của người dân. Đề nghị Sở Giao thông vận tải sớm thu dọn để người dân lấy đất canh tác sản xuất. *(nội dung này đã kiến nghị tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh – năm 2022, nhưng chưa được xử lý, giải quyết dứt điểm).*

Trả lời:

Về nội dung này, năm 2022, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở GTVT nghiên cứu, triển khai thực hiện, tuy nhiên do liên quan đến việc quản lý, xử lý tài sản công nên chưa xử lý, giải quyết dứt điểm ý kiến của cử tri.

Hiện nay, Sở GTVT đang thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến quản lý tài sản công, trước mắt sẽ tham mưu thành lập Hội đồng xử lý tài sản công để triển khai các bước tiếp theo. Sau khi hoàn thành các thủ tục, sẽ chỉ đạo các đơn vị có liên quan di chuyển các phiến dầm thép trên về kho bãi của đơn vị bảo dưỡng thường xuyên trên tuyến và xử lý tài sản công theo quy định hiện hành.

2. Cử tri huyện Hà Quảng, Hòa An kiến nghị liên quan đến tuyến đường Hồ Chí Minh

(1) Đề nghị Sở Giao thông vận tải xây dựng mương thoát nước đoạn đi qua xóm Bản Giàng, thị trấn Xuân Hoà, huyện Hà Quảng từ cống Trường THPT Đàm Quang Trung đến cầu Roỏng Áng trên đoạn đường Hồ Chí Minh;

Trả lời:

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở GTVT tổ chức kiểm tra hiện trường.

Về hiện trạng: Đoạn từ Trường THPT Đàm Quang Trung đến cầu Roồng Áng, đường Hồ Chí Minh thuộc lý trình Km8+280 đến Km9+050. Khu vực bên trái tuyến là ruộng và nhà dân, có địa hình trũng thấp do nằm giữa dãy núi và đường Hồ Chí Minh. Thời gian vừa qua, do sự phát triển về xây dựng, các công trình trong khu vực này đã làm ảnh hưởng đến việc thoát nước qua các cống ngang đường Hồ Chí Minh (nước thoát từ trái sang phải tuyến), do vậy cần xây dựng công thoát nước dọc để thu nước và thoát xuống suối cầu Roồng Áng.

Hiện nay trên thực địa đoạn từ Km8+280 đến Km8+500 đã có mương thủy lợi, sau đó thoát qua cống ngang đường, đối với đoạn từ Km8+500 đến Km9+050, Sở GTVT Cao Bằng đã lập kế hoạch bảo trì hệ thống quốc lộ và kiến nghị Cục Đường bộ Việt Nam đầu tư vào năm 2025. Cục Đường bộ Việt Nam đã có Tờ trình số 70/TTr-CĐBVN ngày 29/5/2024 báo cáo Bộ GTVT xem xét, chấp thuận danh mục đầu tư năm 2025. Trường hợp dự án trên được chấp thuận, chủ đầu tư sẽ tổ chức triển khai các thủ tục đầu tư dự án và thi công hoàn thành trong năm 2025.

(2) Tại 02 vị trí điểm giao cắt giữa đường Hồ Chí Minh đoạn từ ngã 3 xóm Nà Mỏ, xã Đức Long đi vào UBND xã Nam Tuấn và đoạn từ ngã 3 xóm Thành Công gần chợ Nà Rì đi vào UBND xã Nam Tuấn, tại các ngã 3 này đường cua hẹp, vướng nhà dân che khuất tầm nhìn khi tham gia giao thông. Đề nghị Sở Giao thông vận tải mở rộng hai bên đường, cắm biển báo và làm gờ giảm tốc để hạn chế tai nạn giao thông;

Trả lời:

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở GTVT đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra hiện trường. Theo đó:

a) Điểm giao cắt giữa đường Hồ Chí Minh đoạn từ ngã 3 xóm Nà Mỏ, xã Đức Long đi vào UBND xã Nam Tuấn:

Về hiện trạng:

Đây là nút giao ngã ba, nổi vuông góc với đường đường Hồ Chí Minh, vị trí này nằm trong bụng đường cong, thuộc lý trình Km31+510 đường Hồ Chí Minh (phía trái tuyến), tầm nhìn hướng từ thị trấn Nước Hai đi Hà Quảng bị hạn chế do công trình nhà dân và hàng rào cây che khuất. Chiều ngược lại, đảm bảo thông thoáng không bị khuất tầm nhìn. Tại vị trí đầu nổi, đoạn đường đi vào UBND xã Nam Tuấn có độ dốc dọc lớn (khoảng 6%), đây cũng là yếu tố gây mất ATGT cho phương tiện qua nút giao này.

Hệ thống báo hiệu ATGT của nút giao: hiện đã có sơn gờ giảm tốc, bên phải tuyến có các biển W207 (giao nhau với đường không ưu tiên), biển I.414 (chỉ hướng đường), thiếu biển W220 (đường cong nguy hiểm liên tiếp); bên trái tuyến có đủ các biển báo W220, W207, I.414.

Trên cơ sở hiện trạng nút giao, Sở GTVT chỉ đạo đơn vị bảo dưỡng thường xuyên trên tuyến cắm các loại biển báo còn thiếu để cảnh báo phương tiện qua lại. Thời gian hoàn thành trong tháng 8 năm 2024.

Để cải tạo tầm nhìn và đảm bảo an toàn giao thông, UBND huyện Hòa An, chính quyền địa phương cần tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tháo dỡ giải tỏa vật kiến trúc, bờ rào cản trở tầm nhìn. Đồng thời, bổ sung biển W.208 (giao nhau với đường ưu tiên); lắp đặt cụm gờ giảm tốc để giảm tốc độ tham gia giao thông từ đường nhánh vào đường Hồ Chí Minh; hoặc có phương án xử lý đào hạ dốc dọc đường nhánh để đi lại thuận lợi.

b) Tại vị trí điểm giao cắt giữa đường Hồ Chí Minh đoạn từ ngã 3 xóm Thành Công gần chợ Nà Rị đi vào UBND xã Nam Tuấn:

Về hiện trạng:

Đây là nút giao ngã ba, nối vuông góc với đường Hồ Chí Minh, vị trí này thuộc lý trình Km25+705 đường đường Hồ Chí Minh (phía trái tuyến), tầm nhìn hướng từ thị trấn Nước Hai đi Hà Quảng bị hạn chế do công trình nhà ở của dân (nhà nằm sát đường rẽ vào UBND xã Nam Tuấn), tường gạch trên sân (song song đường rẽ vào UBND xã Nam Tuấn) và cây ăn quả che khuất. Hướng ngược lại, đảm bảo thông thoáng không bị khuất tầm nhìn.

Hệ thống báo hiệu ATGT của nút giao: hiện đã có cụm sơn gờ giảm tốc; 02 chiều đường Hồ Chí Minh đã có biển W207 (giao nhau với đường không ưu tiên).

Trên cơ sở hiện trạng nút giao, Sở GTVT chỉ đạo đơn vị bảo dưỡng thường xuyên trên tuyến tăng cường công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên, tổ chức sơn lại gờ giảm tốc khi bị mờ.

Để cải tạo tầm nhìn và đảm bảo an toàn giao thông, UBND huyện Hòa An, chính quyền địa phương cần tổ chức tuyên truyền, vận động người dân phát dọn cây cối, tháo dỡ hạ thấp hàng rào xây; lắp đặt bổ sung biển W.208 (giao nhau với đường ưu tiên) trên đường nhánh vào UBND xã Nam Tuấn. Về lâu dài, cần có phương án thu hồi, tháo dỡ ngôi nhà gây khuất tầm nhìn, vượt nổi mở rộng nút giao.

3. Cử tri Thành phố Cao Bằng đề nghị Sở Giao thông vận tải giải quyết các vướng mắc của các hộ dân bị ảnh hưởng bởi việc thi công Dự án đường nối Quốc lộ 4A - Quốc lộ 3 (tuyến đường tránh Thành phố), cụ thể:

(1) Tại Tổ 17, phường Tân Giang, Thành phố Cao Bằng, sau trận mưa lớn vào đêm 27/5/2024 tại khu vực đang thi công đất đá chảy xuống ruộng vườn, gây thiệt hại về hoa màu, nguy cơ sạt lở rất cao, không an toàn cho người và tài sản. Đề nghị Sở Giao thông vận tải khẩn trương kiểm đếm hoa màu, bồi thường thiệt hại cho người dân, xử lý các điểm có nguy cơ sạt lở để nhân dân ổn định cuộc sống.

Trả lời:

Ngày 17/6/2024, Sở GTVT chủ trì phối hợp với UBND phường Tân Giang, UBMTTQ phường Tân Giang và các bên có liên quan tổ chức xác minh theo kiến nghị của cử tri.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Sở GTVT đã chỉ đạo Nhà thầu thi công hót dọn đất đá do mưa lũ trôi xuống đất canh tác của hộ dân và phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Cao Bằng kiểm đếm bồi thường thiệt hại về hoa màu do mưa lũ gây ra trong quá trình thi công; đồng thời, chỉ đạo nhà thầu thi công nối dài đoạn rãnh dọc phía taluy âm để dẫn nước xuống sân công, không cho nước chảy trực tiếp vào đất canh tác của dân; chỉ đạo đơn vị Tư vấn thiết kế bổ sung thiết kế kè rọ đá tại các vị trí sạt lở phía taluy dương để tổ chức thi công. Dự kiến hoàn thành các nội dung trước 31/8/2024.

(2) Tại ngõ 073, Tổ 16, phường Tân Giang, Thành phố Cao Bằng bị sạt lở đường ảnh hưởng đến đất đai, nhà cửa, gây mất an toàn đối với 04 hộ gia đình: Nông Thị Hoan, Nông Tuấn Hùng, Nông Ngọc Hiền, Ngô Ngọc Hiếu. Từ tháng 6/2023, 04 hộ dân đã được di dời đến nơi ở tạm. Đêm 27/5/2024, trận mưa lớn đã làm sạt lở kè đá mà đơn vị thi công vừa xây dựng. Nhận thấy tình hình sạt lở sẽ còn kéo dài, đề nghị Sở Giao thông vận tải và các cơ quan chức năng thực hiện việc thẩm định, đánh giá thực trạng sạt lở và có phương án giải quyết việc đền bù về nhà cửa, tài sản, hoa màu, đất đai, bố trí tái định cư, hỗ trợ kinh phí lo nhà ở tạm cho 04 hộ dân sớm ổn định cuộc sống.

Trả lời:

Các hộ gia đình có nhà ở nêu trên nằm ngoài phạm vi thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến thành phố Cao Bằng (cách đỉnh taluy thiết kế khoảng từ 40 - 50 m), tuy nhiên, nằm trong khu vực sụt lún có nguy cơ mất an toàn. Từ tháng 6/2023 đến nay, để đảm bảo an toàn cho 04 hộ gia đình nằm trong khu vực sụt lún có nguy cơ mất an toàn, Sở GTVT đã phối hợp với UBND phường Tân Giang hỗ trợ tiền thuê nhà ở cho 04 hộ gia đình để di chuyển đến nơi ở tạm mới an toàn. Sở GTVT sẽ tiếp tục hỗ trợ tiền thuê nhà cho 04 hộ dân đến hết 31/12/2024 theo tiến độ thực hiện dự án.

Ngày 17/6/2024, Sở GTVT đã phối hợp với UBND phường Tân Giang, UBMTTQ phường Tân Giang và các bên có liên quan kiểm tra xác minh hiện trạng khu vực sạt lở. Qua kiểm tra, xác minh khu vực nhà cũ của 04 hộ dân đã tiếp tục bị sụt trượt và có nguy cơ sụt trượt đối vào nhà của 04 hộ dân.

Trước mắt, lãnh đạo UBND thành phố đã giao nhiệm vụ cho UBND phường Tân Giang chủ trì phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Cao Bằng và các cơ quan liên quan tổ chức kiểm đếm thống kê giá trị tài sản hiện trạng của 04 hộ gia đình. UBND phường Tân Giang dự kiến thực hiện kiểm đếm, xác định giá trị thiệt hại về tài sản của 04 hộ gia đình xong trước ngày 30/6/2024 để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét di dời các hộ dân ra khỏi khu vực sụt lún do không đảm bảo an toàn.

(3) Đoạn qua Tổ 16, phường Tân Giang, Thành phố Cao Bằng đơn vị thi công đang làm mương thoát nước. Tuy nhiên, đoạn mương từ nhà ông Đặng Văn Trân và ông Nông Văn Hín lại bỏ dở một đoạn, khi mưa to, nước và đất đá chảy xuống ruộng làm ảnh hưởng đến diện tích lúa, ngô đang trồng của các hộ dân. Đề nghị Sở Giao thông vận tải khẩn trương thi công tiếp đoạn mương chưa thực hiện, khảo sát hoa màu bị ảnh hưởng và đền bù cho nhân dân.

Trả lời:

Ngày 17/6/2024, Sở GTVT đã phối hợp với UBND phường Tân Giang, UBMTTQ phường Tân Giang và các bên có liên quan kiểm tra xác minh. Tiếp thu kiến nghị của cử tri, Sở GTVT sẽ chỉ đạo nhà thầu thi công kéo dài đoạn rãnh thoát nước 02 bên để nước chảy trong rãnh và không cho nước chảy vào đất canh tác của các hộ dân; đồng thời, sẽ chỉ đạo nhà thầu hót dọn đất đá chảy vào đất canh tác và thống kê bồi thường thiệt hại do trong quá trình thi công gây ra. Dự kiến hoàn thành trước ngày 31/8/2024.

VI. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG**1. Cử tri huyện Nguyên Bình kiến nghị**

Việc nhà máy sản xuất chế biến tinh luyện chì kẽm thời của Hợp tác xã Thanh Kỳ tại xã Phan Thanh được UBND tỉnh cho phép tiếp tục hoạt động, từ khi hoạt động trở lại nhà máy liên tục xả khí thải gây ra mùi hôi thối nồng nặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và đời sống sinh hoạt của người dân trong khu vực gần nhà máy. Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thực hiện việc quan trắc môi trường khí thải của nhà máy thải ra môi trường và tổ chức đối thoại với nhân dân để giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Trả lời:

Dự án đầu tư nâng công suất nhà máy chế biến quặng chì - kẽm, xóm Lũng Cam, xã Phan Thanh, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng (*sau đây gọi là Dự án*) của Hợp tác xã Thanh Kỳ đã được UBND tỉnh Cao Bằng cấp Giấy phép môi trường số 14/GPMT-UBND ngày 09/01/2024. Sau khi được cấp Giấy phép môi trường, Hợp tác xã Thanh Kỳ đã ban hành Văn bản và đưa các công trình xử lý chất thải của Dự án vào vận hành thử nghiệm, thời gian hoạt động, đưa công trình xử lý chất thải của dự án vận hành thử nghiệm từ ngày 28/2/2024 đến hết ngày 28/5/2024. Trong quá trình vận hành thử nghiệm của Dự án, UBND tỉnh Cao Bằng đã nhận được thông tin của Báo điện tử Nông nghiệp Việt Nam với tiêu đề “*Nhà máy chế biến quặng chì - kẽm làm khổ dân*”, phản ánh việc hoạt động của Nhà máy chế biến quặng chì - kẽm gây ô nhiễm môi trường. Sau khi nhận được thông tin phản ánh, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh của Báo điện tử Nông nghiệp Việt Nam; kiểm tra quá trình vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải, lấy mẫu khí thải ống khói của Dự án để quan trắc, phân tích và báo cáo UBND tỉnh¹ xem xét, chỉ đạo.

Đến ngày 21/6/2024, UBND tỉnh tiếp tục nhận được Báo cáo² bổ sung của Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả kiểm tra, xác minh các nội dung phản ánh của Báo nông nghiệp Việt Nam. Nội dung báo cáo đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo dừng hoạt động của Dự án nhà máy chế biến quặng chì -

¹ Báo cáo 1882/BC-STNMT ngày 07/6/2024 về kết quả kiểm tra, xác minh các nội dung phản ánh của Báo nông nghiệp Việt Nam tại Nhà máy chế biến quặng chì - kẽm, xóm Lũng Cam, xã Phan Thanh, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng;

² Báo cáo số 2107/BC-STNMT ngày 21/6/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường Bổ sung kết quả kiểm tra, xác minh các nội dung phản ánh của Báo nông nghiệp Việt Nam tại Nhà máy chế biến quặng chì - kẽm, xóm Lũng Cam, xã Phan Thanh, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

kẽm của Hợp tác xã Thanh Kỳ, với lý do: Kết quả thử nghiệm, phân tích mẫu khí thải tại ống khói sau hệ thống xử lý khí thải được thực hiện trong giai đoạn vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý khí thải có thông số Cacbon oxit (ký hiệu CO) vượt QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (cột B) là 1,897 lần ($1.897,67/1.000 \text{ mg/Nm}^3$) và yêu cầu Hợp tác xã Thanh Kỳ tiến hành rà soát các công trình, thiết bị xử lý chất thải, quy trình vận hành hệ thống xử lý chất thải để xác định nguyên nhân gây ô nhiễm và đưa ra giải pháp khắc phục; cải tạo, nâng cấp, xây dựng bổ sung các công trình xử lý chất thải để đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định.

Thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp với UBND huyện Nguyên Bình, các cơ quan liên quan để giải quyết dứt điểm tình trạng phản ánh của cử tri huyện Nguyên Bình và Nhân dân xã Phan Thanh, huyện Nguyên Bình về việc khí thải của Nhà máy chế biến quặng chì - kẽm của Hợp tác xã Thanh Kỳ gây ra mùi hôi thối nồng nặc gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và đời sống sinh hoạt của người dân.

2. Cử tri huyện Bảo Lâm kiến nghị

08 hộ gia đình tại xóm Ến Ngoại, xã Vĩnh Phong có đất giáp với xã Vĩnh Quang chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (do chưa đo đạc) nên chưa xác định được diện tích đất của từng hộ gia đình, dẫn đến thường xuyên xảy ra tranh chấp. Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét đo đạc và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân để yên tâm sản xuất.

Trả lời:

Đối với những thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận (GCN) lần nào thì thực hiện đăng ký cấp GCN quyền sử dụng đất theo Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, tại điều này quy định về trình tự, thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu và đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất, tại khoản 3 quy định các nội dung công việc Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện, trong đó có nội dung công việc “*b) Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất ở nơi chưa có bản đồ địa chính hoặc đã có bản đồ địa chính nhưng hiện trạng ranh giới sử dụng đất đã thay đổi hoặc kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất do người sử dụng đất nộp (nếu có);*”. Như vậy, đối với các thửa đất của 8 hộ gia đình đang quản lý, sử dụng tại xóm Ến Ngoại chưa có trên bản đồ địa chính xã Vĩnh Phong, khi các hộ gia đình, cá nhân trên có nhu cầu đăng ký, cấp GCN quyền sử dụng đất thì thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

3. Cử tri huyện Hòa An kiến nghị

Việc ngăn hồ cho tư nhân thầu làm kinh tế chăn nuôi vịt làm cản trở giao thông đi lại khu vực đầu nguồn Hồ Khuổi Lái tại xóm Nà Roác 2, xã Bạch Đằng. Tháng 3/2024, UBND xã Bạch Đằng đã kết hợp với Chi cục Thủy lợi tỉnh Cao Bằng, Công ty Thủy nông Cao Bằng kiểm tra xác định việc ngăn hồ là do Công an tỉnh Cao Bằng đắp làm đường ô tô đi sang bên giữa hồ từ khoảng

năm 2017 nhưng không xin phép đơn vị chủ quản là Chi cục Thủy lợi tỉnh Cao Bằng và Công ty Thủy nông Cao Bằng; Hộ ông Nguyễn Văn An chặn thả vịt trên phân ao bị ngăn cũng không xin phép. Việc ngăn hồ và thả vịt đã làm cản trở đường giao thông đi lại tại khu vực đầu nguồn và chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép; tại buổi kiểm tra đoàn công tác đã lập biên bản thống nhất đề nghị UBND tỉnh có biện pháp xử lý các hành vi vi phạm, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả giải quyết. Đề nghị UBND tỉnh giải quyết dứt điểm vấn đề nêu trên.

Trả lời:

Qua kiểm tra thực tế giữa các cơ quan liên quan và chính quyền địa phương, hiện trạng khu vực có 01 đập ngăn qua nhánh lòng hồ Khuổi Lái (khu vực Khuổi Ca) chiều dài 45m, chiều rộng 5m, chiều cao trung bình 5m, theo thông tin nắm bắt việc đắp đất ngăn qua nhánh hồ làm đường ô tô đi lại vào khoảng năm 2007. Tuy nhiên do đã trải qua thời gian dài nên chưa xác định được đơn vị/cá nhân thực hiện.

Việc hộ gia đình ông Nguyễn Văn An chặn thả vịt trên phân ao bị ngăn, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo đơn vị quản lý khai thác (Công ty TNHH MTV Thủy nông Cao Bằng) phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND xã Bạch Đằng làm việc với hộ gia đình ông Nguyễn Văn An vào ngày 09/6/2023 và ngày 21/11/2023. Qua xác định hộ ông An tự ý xây dựng chuồng trại trong phạm vi đường giao thông do xã quản lý và trong bảo vệ công trình thủy lợi của hồ Khuổi Lái; các bên cùng thống nhất và yêu cầu Gia đình ông An tự tháo dỡ di dời chuồng trại và hoàn trả lại mặt bằng diện tích đã san lấp về hiện trạng ban đầu và không được chặn thả vịt vào khu vực lòng hồ trong công trình thủy lợi.

Tháng 3/2024, Đơn vị quản lý khai thác đã phối hợp với Chi cục Thủy lợi Cao Bằng và UBND xã Bạch Đằng đi kiểm tra lại. Công trình chuồng trại của hộ ông An xây dựng trên phần đất giao thông do xã quản lý và diện tích bờ hồ do Công ty TNHH MTV Thủy nông quản lý khai thác đã được tháo dỡ. Tuy nhiên, gia đình vẫn đang chặn thả vịt trên phân ao bị ngăn.

Để giải quyết vấn đề trên, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Công ty TNHH MTV Thủy nông tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan và các cấp chính quyền địa phương tuyên truyền hộ gia đình không thực hiện chặn thả vịt trong lòng hồ; kiểm tra, xác định lại ranh giới phạm vi đất thủy lợi và khu vực lòng hồ Khuổi Lái để có biện pháp xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

4. Cử tri Thành phố Cao Bằng kiến nghị

(1) Từ năm 1997, Công ty Lâm nghiệp Cao Bằng (nay là Công ty TNHH lâm nghiệp Cao Bằng- VINAFOR) đã được UBND tỉnh cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư bảo vệ và phát triển rừng tại một số xã của huyện Hòa An và Thành phố Cao Bằng nhưng hiệu quả đầu tư không được cao. Nhân dân mong muốn được giao lại một phần số diện tích đất lâm nghiệp mà tỉnh đã cho công ty VINAFOR thuê để các hộ gia đình chăm sóc, quản lý, bảo vệ, vừa phát triển

kinh tế vừa cải tạo môi trường, vấn đề này đã kiến nghị kéo dài trong nhiều năm nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết được. Tuy nhiên, trên thực tế diện tích rừng này đang được người dân canh tác, khai thác, hiện nay đang xảy ra tranh chấp giữa 17 hộ dân thuộc xã Chu Trinh, Thành phố Cao Bằng và đang được Toà án nhân dân Thành phố Cao Bằng thụ lý giải quyết. Sắp tới, trên địa bàn Thành phố có nhiều dự án triển khai, nguy cơ xảy ra tranh chấp tại khu vực này rất phức tạp. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương giải quyết vấn đề trên (*kiến nghị này đã kéo dài rất nhiều năm nhưng chưa giải quyết*).

Trả lời:

Ngày 07/6/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Báo cáo số 1866/BC-STNMT về tình hình quản lý, sử dụng đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai dự án: Đầu tư bảo vệ và phát triển rừng Công ty TNHH Lâm nghiệp Cao Bằng và Dự án phát triển rừng nguyên liệu gỗ ván công nghiệp OKAL tỉnh Cao Bằng của Công ty TNHH Quang Minh. Theo đó, báo cáo có nội dung:

“ ...

Sở Kế hoạch và Đầu tư có một số ý kiến theo góc độ cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư, xúc tiến đầu tư như sau:

- Trường hợp việc rà soát xác định cụ thể diện tích đất đã giao cho các doanh nghiệp thuê bị chồng lấn với diện tích UBND huyện đã giao cho người dân quản lý, sử dụng, việc cho thuê đất là không phù hợp thì đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét tham mưu cho UBND tỉnh đánh giá lại sự phù hợp của Quyết định cho thuê đất, qua đó xem xét thực hiện quy trình hủy bỏ quyết định cho thuê đất hoặc điều chỉnh giảm đối với các diện tích này.

- Đối với các diện tích đất mà Sở Tài nguyên và Môi trường, nhà đầu tư đã có các báo cáo không thực hiện được việc trả lại đất hay việc đo đạc để bàn giao đất mất chi phí, thời gian thì đề xuất nghiên cứu phương án hủy bỏ quyết định cho thuê đất hoặc điều chỉnh giảm theo phương thức trước đây đã cho thuê đất.

- Đối với các diện tích đất là rừng tự nhiên, khoanh nuôi tái sinh, đất mà đã cho nhà đầu tư thuê nhưng bị chồng lấn với đất người khác đang sử dụng hợp pháp, đường xá, sông hồ, các loại đất do nhà nước hay cộng đồng quản lý khác... thì kiến nghị xác định cụ thể, đề nghị Cục Thuế tỉnh xem xét lại sự phù hợp của việc thu tiền thuê đất đối với các diện tích này.

- Đối với các diện tích đất mà xác định không chồng lấn, không có rừng nhưng nhà đầu tư không đầu tư, chậm đầu tư thì đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường quan tâm chỉ đạo xử lý theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai, khoản 2 Điều 15 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai (trong trường hợp nhà đầu tư không tự nguyện trả lại đất). Trường hợp này nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định.

- Sau khi thu hồi quyết định cho thuê đất hoặc điều chỉnh giảm diện tích sử dụng đất thì Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ thực hiện thủ tục chấm dứt toàn bộ hay một phần dự án theo quy định pháp luật về đầu tư.”

...

III. Kiến nghị, đề xuất với UBND tỉnh

1. Trường hợp nếu không có cơ sở để thực hiện trình tự, thủ tục thu hồi dự án theo quy định của pháp luật đầu tư, kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, giao Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện thủ tục xử lý dự án chậm tiến độ sử dụng đất theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai, khoản 2 Điều 15 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai.

...”.

Ngày 10/6/2024, Lãnh đạo UBND tỉnh đã tổ chức họp và giao nhiệm vụ cho Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, Cục Thuế tỉnh, UBND huyện Hòa An xem xét, giải quyết những nội dung liên quan đến Công ty TNHH Lâm nghiệp Cao Bằng (Tại Thông báo số 2096/TB-VP ngày 20/6/2024 của Văn phòng UBND tỉnh). Trên cơ sở tham mưu của các sở, ngành, UBND tỉnh sẽ giải quyết những vấn đề mà cử tri quan tâm.

(2) Việc san gạt mặt bằng để triển khai thực hiện Dự án sản xuất quặng siêu mịn tại Nam Phong, xã Hưng Đạo, Thành phố Cao Bằng đã vùi lấp một phần diện tích ruộng, không thể canh tác, sản xuất được, cử tri kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết dứt điểm. Tại Báo cáo số 1679/BC-UBND ngày 28/6/2023 của UBND tỉnh Cao Bằng về trả lời kiến nghị của cử tri trình tại Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh như sau: “Ngày 22/6/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với UBND thành phố Cao Bằng, UBND xã Hưng Đạo, Ủy ban MTTQ xã Hưng Đạo tiến hành làm việc với Công ty TNHH khai thác và chế biến khoáng sản Nam Phong (có mời nhưng vắng mặt không lý do)”. Tại phần tiếp thu, giải trình ý kiến, kiến nghị cử tri tại Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh, nội dung này được giải trình: “Sở Tài nguyên và Môi trường đã mời chủ đầu tư đến làm việc, phối hợp xử lý, khắc phục nhưng chủ đầu tư chưa đến, sẽ tiếp tục liên hệ với chủ đầu tư”, cử tri nhận thấy việc trả lời là chưa thỏa đáng. Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường có phương án giải quyết dứt điểm cho nhân dân. (kiến nghị này đã kéo dài rất nhiều năm nhưng chưa được giải quyết dứt điểm)

Trả lời:

Ngày 22/6/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND thành phố Cao Bằng, UBND xã Hưng Đạo, Ủy ban mặt trận tổ quốc xã Hưng Đạo tiến hành kiểm tra thực trạng khu đất, tình hình thực hiện việc hỗ trợ về hoa màu cho người dân do cải tạo mặt bằng khu đất ảnh hưởng đến đất canh tác của dân, kết quả như sau: Có khoảng hơn 3000m² đất ruộng của người dân đã bị vùi lấp bề mặt ruộng do trong quá trình san gạt tạo mặt bằng của Công ty TNHH khai thác và chế biến khoáng sản Nam Phong. Về thực trạng hiện nay không có khả năng

canh tác. Theo bản đồ địa chính đo vẽ năm 2015, xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng, các thửa đất bị ảnh hưởng gồm: Thửa số 72 diện tích 855m², thửa số 78 diện tích 513,1m², tờ bản đồ số 45; Thửa số 2 diện tích 390,8m², thửa số 5 diện tích 397m², thửa số 18 diện tích 424m², thửa số 31 diện tích 627,8m², tờ bản đồ số 50. Qua trao đổi với UBND xã Hưng Đạo, thời điểm cuối năm 2019, UBND xã đã có buổi làm việc với các hộ dân và đại diện Công ty cũng đã có ý kiến về việc hỗ trợ về thiệt hại do các hộ dân không canh tác được (trao đổi của UBND xã và đại diện các hộ dân, Công ty, không có biên bản làm việc), tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại UBND xã Hưng Đạo chưa nhận được thông tin liên quan đến việc đền bù, hỗ trợ của Công ty. Sở Tài nguyên và Môi trường đã liên hệ tuy nhiên Công ty không có mặt để phối hợp làm việc.

Ngày 23/6/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành kế hoạch số 1877/KH-STNMT kiểm tra về tình hình quản lý, sử dụng đất đối với một số công trình, dự án đã được nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Giấy mời số 2892/GM-STNMT ngày 11/9/2023 về việc kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng đất tại Dự án Nhà máy tuyển quặng siêu mịn công suất 600.000 tấn/năm tại xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng và Công ty cũng không có mặt để phối hợp làm việc.

Để tiếp tục kiểm tra, đôn đốc Công ty TNHH khai thác và chế biến khoáng sản Nam Phong thực hiện, khắc phục những nội dung tồn tại trong hoạt động đầu tư Dự án sản xuất quặng siêu mịn tại Nam Phong, xã Hưng Đạo, Thành phố Cao Bằng, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch số 1889/KH-STNMT ngày 10/6/2024 về việc kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị tại Kết luận số 383/KL-STNMT ngày 23/12/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường đối với Công ty TNHH khai thác và chế biến khoáng sản Nam Phong (trong đó có nội dung kiểm tra việc Công ty phối hợp với UBND xã Hưng Đạo giải quyết dứt điểm việc hỗ trợ về hoa màu cho người dân do cải tạo mặt bằng khu đất ảnh hưởng đến đất canh tác). Mặc dù Sở Tài nguyên và Môi trường đã gửi văn bản đề làm việc đến địa chỉ giao dịch bằng thư bảo đảm và liên lạc nhiều lần (bằng điện thoại) với ông Đặng Hải Hà, Giám đốc Công ty, tuy nhiên, các văn bản đều bị trả lại và cũng không liên lạc được với ông Đặng Hải Hà.

Thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát, kiểm tra toàn diện đối với dự án và giải quyết dứt điểm kiến nghị của cử tri về việc dự án có tác động đến đất canh tác của người dân.

(3) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) còn tồn ở UBND các xã, phường trên địa bàn Thành phố đến thời điểm hiện tại là 2.129 GCNQSDĐ. UBND Thành phố Cao Bằng đã có Công văn số 1625/UBND-TNMT ngày 31/10/2017 về việc báo cáo số liệu GCNQSDĐ đã ký nhưng chưa cấp phát cho người sử dụng đất; Công văn số 1621/UBND-TNMT ngày 03/9/2019 về việc xin ý kiến chỉ đạo giải quyết GCNQSDĐ đã cấp theo dự án từ năm 2000 đến năm 2009 còn tồn ở các xã, phường trên địa bàn Thành phố Cao Bằng gửi Sở Tài nguyên và Môi trường. Tuy nhiên, đến nay UBND Thành

phổ chưa nhận được văn bản hướng dẫn giải quyết. Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét giải quyết kiến nghị nêu trên.

Trả lời:

Đối với GCN đã ký nhưng chưa trao cho người sử dụng đất trên địa bàn thành phố Cao Bằng là những GCN thực hiện theo các dự án lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các huyện trong giai đoạn từ năm 2003 đến 2015. Qua nhiều năm, nhiều lần thông báo và trao cho người sử dụng đất nhưng đến nay số lượng GCN còn tồn khá nhiều. Qua kiểm tra, rà soát của UBND các phường, xã và Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh thành phố Cao Bằng thì số lượng GCN còn tồn trên đều là những GCN chưa đủ điều kiện trao cho người sử dụng đất, cụ thể: Có 24 GCN người sử dụng đất đã chết; 256 GCN người sử dụng đất đã chuyển quyền; 1.001 GCN chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính; 26 GCN đã có quyết định thu hồi đất; 822 GCN có ranh giới, diện tích đã thay đổi và không còn đúng với hiện trạng sử dụng đất, không có giấy tờ về quyền sử dụng đất.

Ngày 21/12/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành văn bản số 4367/STNMT-VPĐKĐĐ hướng dẫn về việc xử lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đã ký chưa trao đến chủ sử dụng đất gửi đến UBND các huyện, Thành phố; các phòng Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng đăng ký đất đai. Nội dung văn bản đã hướng dẫn chi tiết, cụ thể hoàn thiện hồ sơ, giấy tờ để trao và nhận GCN quyền sử dụng đất, cụ thể:

- *Đối với giấy chứng nhận đã đủ điều kiện thì phải thực hiện trao ngay cho người sử dụng đất.*

- *Trường hợp giấy chứng nhận cũ đang thế chấp tại ngân hàng. Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh các huyện, thành phố khuyến khích chủ sử dụng đất kết hợp với Ngân hàng bàn giao (3 bên) giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp đổi và lập thủ tục chuyển tiếp đăng ký gia dịch đảm bảo để các giao dịch Dân sự trước đó không bị ảnh hưởng.*

- *Các hộ sử dụng đất hiện chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính, nếu còn có nhiều khó khăn thì Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh, phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố và UBND cấp xã hướng dẫn chủ sử dụng đất, làm đơn xin ghi nợ trên giấy chứng nhận, theo Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.*

- *Đối với trường hợp chủ sử dụng đã chuyển đi nơi khác sinh sống và đã chuyển nhượng cho người khác thì hướng dẫn người dân thực hiện theo Điều 82 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai.*

- *Trường hợp do diện tích trên giấy chứng nhận QSD đất chênh lệch với các văn bản giao đất, giao rừng của nhà nước trước đây, nhưng trong suốt quá trình được giao, người dân sử dụng ổn định, không tranh chấp, đúng quy hoạch và không vi phạm các chính sách pháp luật đất đai, luật quản lý và bảo vệ rừng...thì tiến hành trao giấy chứng nhận.*

- Trường hợp giấy chứng nhận do sai sót, nhầm lẫn về thông tin nhân thân chủ sử dụng, thông tin thửa đất, biến động hình thửa, sai diện tích, người dân không đến nhận... Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh các huyện, thành phố hướng dẫn người dân kê khai (bổ sung) đơn đăng ký biến động. Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh các huyện, thành phố có trách nhiệm kiểm tra, xem xét lại hồ sơ và giấy chứng nhận đã ký, đề xuất tham mưu cấp có thẩm quyền bổ sung, đính chính lại các thông tin hoặc trình cấp đổi lại giấy chứng nhận theo đơn kê khai mới của người dân theo Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/09/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

Đến nay, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn văn bản nêu trên. Tuy nhiên, số lượng GCN trao cho người sử dụng đất từ năm 2022 đến nay chỉ được 07 Giấy chứng nhận. Hiện tại, những trường hợp đang hoàn thiện hồ sơ để thực hiện nghĩa vụ tài chính chưa đồng ý với số thuế phải nộp do cơ quan thuế ngoài thu tiền thuế còn truy thu tiền chậm nộp từ thời điểm cấp GCN đến nay.

VII. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH, CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH, NỘI VỤ, AN SINH XÃ HỘI

1. Cử tri huyện Hà Quảng, Hạ Lang, Bảo Lạc kiến nghị

(1) Đề nghị UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí để hỗ trợ chế độ phụ cấp cho chức danh Phó Chủ tịch Hội người cao tuổi cấp xã và các Chi hội trưởng hội người cao tuổi xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 3 và khoản 1 Điều 35 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội, các tổ chức hội hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự bảo đảm kinh phí hoạt động. Chỉ có các hội có tính chất đặc thù được cấp kinh phí hoạt động theo số biên chế được giao; bảo đảm kinh phí để thực hiện nhiệm vụ nhà nước giao và hỗ trợ cơ sở vật chất, phương tiện hoạt động. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 347/QĐ-UBND ngày 03/3/2011 phê duyệt danh sách các tổ chức hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi toàn tỉnh và Quyết định số 908/QĐ-UBND ngày 03/7/2012 phê duyệt danh sách các tổ chức hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi huyện, thị tỉnh Cao Bằng. Theo đó, Hội Người cao tuổi cấp xã không thuộc hội có tính chất đặc thù.

Do đó, UBND tỉnh không có cơ sở để xem xét hỗ trợ chế độ phụ cấp cho Phó Chủ tịch Hội người cao tuổi ở cấp xã và Chi hội trưởng hội người cao tuổi ở xóm, tổ dân phố. Hiện nay, Chủ tịch Hội Người cao tuổi cấp xã đã được quy định là chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và hưởng phụ cấp hàng tháng theo quy định tại Nghị quyết số 82/2023/NQ-HĐND ngày

08/12/2023¹ của HĐND tỉnh Cao Bằng.

(2) Đề nghị UBND tỉnh có chính sách hỗ trợ động viên những người hoạt động không chuyên trách ở xóm đã công tác từ đủ 5 năm trở lên, khi hết nhiệm kỳ không tham gia tái cử hoặc tham gia trong các chức danh tại xóm được hưởng chế độ một lần (từ 1- 2 tháng phụ cấp) để ghi nhận công lao và động viên những người không tham gia hoạt động nhiệm kỳ tiếp theo.

Trả lời:

Theo quy định của Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ² thì ngân sách nhà nước đảm bảo cho chi phụ cấp của người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở xóm, tổ dân phố và hỗ trợ người trực tiếp tham gia hoạt động ở xóm, tổ dân phố. Do vậy, UBND tỉnh chưa có căn cứ pháp lý để xây dựng chính sách hỗ trợ một lần cho đối tượng người hoạt động không chuyên trách ở xóm, tổ dân phố khi không tham gia nhiệm kỳ tiếp theo.

Căn cứ Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ và tình hình thực tế của địa phương, UBND tỉnh Cao Bằng đã tham mưu cho Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 82/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023, trong đó quy định mức phụ cấp người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở xóm, tổ dân phố; chức danh, mức hỗ trợ đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở xóm, tổ dân phố. Để thực hiện Nghị quyết này, ngoài nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ, tỉnh Cao Bằng đã phải bố trí thêm từ nguồn NSDP trong điều kiện khả năng cân đối ngân sách của tỉnh còn nhiều khó khăn. Vì vậy, hiện nay tỉnh chưa có đủ nguồn lực để xây dựng chính sách hỗ trợ một lần cho đối tượng nêu trên theo kiến nghị của cử tri.

(3) Đề nghị bổ sung chức danh Văn phòng cấp ủy là công chức cấp xã để đội ngũ này yên tâm công tác, cống hiến góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động lãnh đạo của cấp ủy tại địa phương và tăng cường công tác xây dựng Đảng ở cơ sở.

Trả lời:

Chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã được quy định tại Điều 61 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) và theo quy định khoản 2 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ. Theo đó, công chức cấp xã gồm 06 chức danh: (1) Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự; (2) Văn phòng - thống kê; (3) Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã); (4) Tài chính - kế toán; (5) Tư pháp - hộ tịch; (6) Văn hóa - xã hội.

Vì vậy, việc bố trí chức danh Văn phòng Đảng ủy là công chức cấp xã như kiến nghị của cử tri phải trên cơ sở sửa đổi Luật Cán bộ, công chức và Nghị định của Chính phủ. UBND tỉnh tiếp thu, ghi nhận ý kiến của cử tri và sẽ kiến nghị cấp có thẩm quyền nội dung này khi có chủ trương sửa đổi Luật Cán bộ, công chức hiện hành và Nghị định của Chính phủ.

2. Cử tri huyện Hà Quảng kiến nghị

Thực hiện Quyết định số 142/2008/QĐ-TTG, ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến

chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương, các đối tượng là quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 15 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương được giải quyết chế độ trợ cấp một lần. Tuy nhiên, các đối tượng nêu trên đến nay tuổi cao sức yếu, không còn khả năng lao động. Đề nghị nhà nước quan tâm, nghiên cứu xem xét chế độ, chính sách trợ cấp hàng tháng cho đối tượng này.

Trả lời:

Căn cứ Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong Quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương; Thông tư liên tịch số 144/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 27/11/2008 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ, về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong Quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương:

Tại phần II) Chế độ được hưởng trong Thông tư liên tịch quy định:

“1. Cách tính thời gian hưởng chế độ

a) Thời gian hưởng chế độ là thời gian công tác thực tế trong quân đội từ khi nhập ngũ đến khi phục viên, xuất ngũ, chuyển ngành.

Đối với trường hợp chuyển ngành rồi thôi việc; hoặc phục viên, xuất ngũ một thời gian rồi tiếp tục công tác (như: tái ngũ; làm việc ở cơ quan, đơn vị, tổ chức ngoài quân đội), sau đó phục viên, xuất ngũ, thôi việc thì thời gian chuyển ngành và thời gian làm việc ngoài quân đội không được tính hưởng chế độ.

b) Thời gian công tác thực tế trong quân đội nếu gián đoạn được cộng dồn để tính hưởng chế độ.

c) Thời gian hưởng chế độ phụ cấp một lần, nếu có tháng lẻ thì đủ 6 tháng trở lên tính là một năm, dưới 6 tháng tính nửa năm (1/2 năm).

2. Chế độ trợ cấp hàng tháng

a) Đối tượng quy định tại khoản 1 Mục I Thông tư liên tịch, có từ đủ 15 năm đến 20 năm công tác trong quân đội, được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng tính theo số năm công tác thực tế, mức hưởng cụ thể như sau:

- Từ 15 năm đến dưới 16 năm, mức trợ cấp bằng 600.000 đồng/tháng;
- Từ 16 năm đến dưới 17 năm, mức trợ cấp bằng 630.000 đồng/tháng;
- Từ 17 năm đến dưới 18 năm, mức trợ cấp bằng 660.000 đồng/tháng;
- Từ 18 năm đến dưới 19 năm, mức trợ cấp bằng 690.000 đồng/tháng;
- Từ 19 năm đến dưới 20 năm, mức trợ cấp bằng 720.000 đồng/tháng;

b) Khi Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp hàng tháng thì mức hưởng của các đối tượng nêu trên cũng được điều chỉnh tương ứng; thời điểm

được điều chỉnh thực hiện theo quy định của Chính phủ kể từ sau ngày 01/01/2009.

c) Người được hưởng trợ cấp hàng tháng từ trần thì thôi hưởng từ tháng tiếp theo; người tổ chức lễ mai táng được hưởng trợ cấp một lần bằng 3 tháng trợ cấp hiện hưởng của người từ trần.

3. Chế độ trợ cấp một lần

Đối với quy định tại khoản 1 Mục I Thông tư liên tịch, có dưới 15 năm công tác trong quân đội, được hưởng chế độ trợ cấp một lần, tính theo số năm công tác thực tế, cụ thể như sau:

a) Đối tượng có thời gian công tác thực tế trong quân đội từ đủ 2 năm trở xuống mức hưởng trợ cấp 1 lần bằng 2.000.000 đồng (hai triệu đồng).

b) Đối tượng có thời gian công tác thực tế trong quân đội trên 2 năm, thì từ năm thứ 3 trở đi cứ mỗi năm được cộng 600.000 đồng.”

Qua nghiên cứu các văn bản liên quan đến công tác chi trả chế độ trợ cấp cho các đối tượng được hưởng theo Quyết định số 142 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay chưa có văn bản nào quy định áp dụng trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng dưới 15 năm công tác phục vụ trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương do tuổi cao, sức yếu.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng báo cáo đề xuất ý kiến kiến nghị của cử tri với các cơ quan chức năng cấp trên trong hội nghị tham gia góp ý sửa đổi, bổ sung thực hiện các chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng.

3. Cử tri huyện Quảng Hòa kiến nghị

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong năm 2022, 2023 huyện Quảng Hòa đã tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện di dời chuồng trại ra khỏi gầm sàn nhà ở với tổng kinh phí thực hiện là 2.807.000.000đ, huyện đã chi ngân sách địa phương 773.000.000đ để chi trả, số kinh phí còn thiếu là 2.070.000.000đ. Đề nghị UBND tỉnh khẩn trương cấp kinh phí hỗ trợ cho các hộ gia đình đã thực hiện xong việc di dời chuồng trại.

Trả lời:

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 745/QĐ-UBND ngày 18/6/2024 của giao bổ sung kinh phí cho UBND huyện Quảng Hòa với số kinh phí còn thiếu năm 2022-2023 là 2.070 triệu đồng, năm 2024-2025 là 250 triệu đồng để thực hiện, hoàn thành chỉ tiêu di dời chuồng trại ra khỏi gầm sàn nhà ở trong năm 2024.

5. Cử tri Thành phố Cao Bằng kiến nghị

Nghị quyết 41/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh Cao Bằng quy định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà văn hoá xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2022-2025 đã quy định rõ nội dung và mức hỗ trợ. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, việc lập hồ sơ quyết toán nhà văn hoá, tổ dân phố phải mất nhiều chi phí để hoàn thiện hồ sơ (như: thuê

thiết kế; phí quản lý dự án...) dẫn đến kinh phí hỗ trợ không được sử dụng vào việc xây dựng nhà văn hoá 100%. Ngoài ra, đây là công trình đầu tư công nhưng vẫn phải thực hiện nộp thuế xây dựng. Đề nghị UBND tỉnh có cơ chế hỗ trợ các khoản phí nêu trên hoặc có quy định về hồ sơ xây dựng, sửa chữa nhà văn hóa đối với các tổ, xóm để nguồn kinh phí được sử dụng đúng mục đích.

Trả lời:

Các dự án xây dựng nhà văn hóa xóm, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Cao Bằng được triển khai theo Luật Đầu tư công sẽ thực hiện quyết toán theo quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ; Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính.

Theo quy định tại Điều 31, Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ: *“Vốn đầu tư được quyết toán là toàn bộ chi phí hợp pháp thực hiện trong quá trình đầu tư để đưa dự án vào khai thác, sử dụng. Chi phí hợp pháp là toàn bộ các khoản chi phí thực hiện trong phạm vi dự án, dự toán được duyệt và hợp đồng đã ký kết phù hợp với quy định của pháp luật (đối với những công việc thực hiện theo hợp đồng) kể cả phần điều chỉnh, bổ sung được duyệt theo quy định và đúng thẩm quyền. Chi phí đầu tư được quyết toán phải nằm trong giới hạn tổng mức đầu tư được duyệt hoặc được điều chỉnh, bổ sung theo quy định của pháp luật”*. Việc lập hồ sơ quyết toán nhà văn hóa, tổ dân phố không làm phát sinh chi phí để hoàn thiện hồ sơ, do chi phí đầu tư được quyết toán nằm trong giới hạn tổng mức đầu tư đã được duyệt hoặc được điều chỉnh, bổ sung theo quy định của pháp luật. Do đó, từ khâu lập dự toán, xác định tổng mức đầu tư của dự án, chủ đầu tư phải phối hợp với các đơn vị liên quan xác định các chi phí nào cần thiết, sát với thực tế để tổng hợp vào chi phí đầu tư của dự án cho phù hợp với điều kiện thực tế của dự án.

Nghị quyết số 41/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh Cao Bằng *“quy định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà văn hoá xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2022-2025”* đã quy định rõ nội dung và mức hỗ trợ, do vậy việc thực hiện đầu tư xây dựng sẽ không tính đủ 100% đối với các dự án đầu tư phát triển, khi triển khai thực hiện các xóm, tổ dân phố phải đóng góp bằng công sức hoặc hiện vật để thực hiện theo từng công trình cụ thể.

Ngoài ra, các Chủ đầu tư, tổ dân phố khi triển khai thực hiện đầu tư xây dựng nhà văn hóa xóm có thể tham khảo các nội dung: Đối với hồ sơ thiết kế: tham khảo thực hiện theo các thiết kế mẫu nhà văn hoá đã ban hành tại *“Quyết định số 918/QĐ-UBND ngày 25/7/2023 Ban hành Hồ sơ thiết kế mẫu, thiết kế điển hình để áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2021-2025”*. Đối với thuê lập hồ sơ, quản lý dự án....: tham khảo thực hiện theo *“Quyết định số 19/2023/QĐ-UBND ngày 21/8/2023 về Ban hành Quy định về tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng”*.

Hiện nay, các nguồn vốn đầu tư công thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do tỉnh quản lý đã phân bổ hết, ngoài ra Tỉnh đang huy

động thêm các nguồn vốn hợp pháp khác để ưu tiên bố trí đủ vốn để đầu tư xây dựng dự án đường cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, do đó trong giai đoạn 2024-2025, không có nguồn để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, hỗ trợ thêm ngoài mức vốn đã hỗ trợ cho các huyện, thành phố đầu tư xây dựng nhà văn hoá xóm, tổ dân phố theo Nghị quyết 41/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022.

6. Cử tri huyện Hà Quảng kiến nghị

Thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 09/9/2019 của HĐND tỉnh về việc sáp nhập, đổi tên xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, theo đó xóm Bản Ái sáp nhập với xóm Dẻ Coóc đổi tên thành xóm Bản Ái Dẻ Coóc thuộc xã Cần Yên, huyện Hà Quảng. Tuy nhiên, tại Quyết định số 612/QĐ-UBND, ngày 16/8/2021 của Ủy ban Dân tộc về phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 tên xóm (**Bản Ái Dẻ Coóc**) được viết là xóm (**Dẻ Coóc Bản Ái**). Tên địa danh xóm sai lệch đã ảnh hưởng đến việc giải quyết các chế độ chính sách của người dân đang sinh sống tại thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đề nghị UBND tỉnh có ý kiến với Trung ương điều chỉnh lại tên địa danh để đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân.

Trả lời:

Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 09/9/2019 của HĐND tỉnh về việc sáp nhập, đổi tên xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Quyết định số 612/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 của Ủy ban Dân tộc về phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 -2025. Trên địa bàn xã Cần Yên, huyện Hà Quảng không có xóm **Dẻ Coóc Bản Ái**. Vì vậy, kiến nghị của cử tri huyện Hà Quảng là: tên xóm (**Bản Ái Dẻ Coóc**) được viết là xóm (**Dẻ Coóc Bản Ái**) tại Quyết định số 612/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 của Ủy ban Dân tộc là không chính xác.

Qua đối chiếu Báo cáo số 378/BC-UBND ngày 14/12/2020 của UBND xã Cần Yên, huyện Hà Quảng về việc rà soát phân định các xã, thôn đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025; Báo cáo số 2486/BC-UBND ngày 25/12/2020 của UBND huyện Hà Quảng về kết quả rà soát, phân định khu vực vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025, tên xóm **Bản Ái Dẻ Coóc** được trình với tên xóm **Dẻ Coóc Bản Ái**, xã Cần Yên, huyện Hà Quảng vì vậy dẫn đến sự sai lệch tại Quyết định số 612/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 của Ủy ban Dân tộc về phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 -2025. Tuy nhiên, xã Cần Yên, huyện Hà Quảng thuộc xã Khu vực III, vì vậy tất cả các xóm trên địa bàn xã Cần Yên đều thuộc diện được thụ hưởng các chế độ chính sách đối với địa bàn đặc biệt khó khăn (việc sai lệch tên xóm tại Quyết định số 612/QĐ-UBND, ngày 16/8/2021 của Ủy ban Dân tộc đến thời điểm hiện tại không gây ảnh hưởng).

Trong thời gian tới, UBND tỉnh chỉ đạo Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với UBND huyện Hà Quảng tham mưu cho UBND tỉnh trình Ủy ban Dân tộc xem xét sửa đổi tên xóm **Dẻ Coóc Bản Ái** thành xóm **Bản Ái Dẻ Coóc** theo đúng

Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 09/9/2019 của HĐND tỉnh về việc sáp nhập, đổi tên xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

VIII. LĨNH VỰC Y TẾ - GIÁO DỤC

1. Cử tri huyện Thạch An, Hạ Lang kiến nghị

Đề nghị Sở Y tế cung cấp các trang thiết bị cho đội ngũ Y tế thôn bản như: trang phục y tế, máy đo huyết áp, cân sức khỏe, quần áo mưa, đèn pin,... để phục vụ công tác thăm khám người bệnh ban đầu tại thôn, bản có hiệu quả.

Trả lời:

Quy định về chức danh và mức hưởng trợ cấp hàng tháng, bố trí người thực hiện đối với chức danh nhân viên y tế thôn bản: thực hiện theo Nghị quyết số 27/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh Cao Bằng quy định số lượng, chức danh và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở xóm, tổ dân phố trên địa bàn; Hướng dẫn số 908/HD-UBND ngày 28/3/2019 của UBND tỉnh Cao Bằng về thực hiện một số nội dung Nghị quyết số 27/218/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh Cao Bằng quy định số lượng người, chức danh và mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Quy định về tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và nội dung đào tạo chuyên môn nghiệp vụ đối với nhân viên y tế thôn, bản được quy định tại Thông tư 27/2013/TT-BYT ngày 29/12/2013 của Bộ Y tế.

Trước năm 2019, Sở Y tế được thực hiện Dự án GAVI và Dự án hỗ trợ Quỹ toàn cầu, đã sử dụng nguồn kinh phí của 02 dự án để thực hiện hỗ trợ cấp phát Túi Y tế Thôn bản và một số chế độ khác cho nhân viên y tế thôn bản của các xóm, tổ dân phố. Từ năm 2019 do 02 dự án này đã kết thúc nên không có khoản kinh phí hỗ trợ cho nhân viên y tế thôn bản. Hiện tại Sở Y tế cũng chưa nhận được sự hỗ trợ của các chương trình dự án, hay các tổ chức để triển khai thực hiện hỗ trợ cho nhân viên y tế thôn bản.

Tại Công văn số 2387/UBND-NC ngày 09/7/2019 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc kiện toàn người hoạt động không chuyên trách cấp xã và xóm, tổ dân phố nêu tại mục 2 có nội dung: " 2. Các chức danh người hoạt động không chuyên trách do các đơn vị tỉnh quản lý chuyển nguyên trạng (cơ sở vật chất (nếu có) và con người) bàn giao cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quản lý và thực hiện chế độ, chính sách theo quy định".

Sở Y tế Cao Bằng đã hoàn thiện việc chuyển giao nguyên trạng người số người và trang thiết bị, các loại sổ sách báo cáo cho người có chức danh dân số, kế hoạch hoá gia đình và nhân viên y tế thôn bản từ trung tâm y tế các huyện, thành phố cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quản lý, hoàn thành xong trước ngày 10/8/2019. Sở Y tế đã có báo cáo gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng tại Công văn số 2116/SYT-TCCB ngày 29/8/2019.

Do Nhân viên y tế thôn bản đã được bàn giao về cho Ủy ban nhân dân huyện, thành phố quản lý từ năm 2019. Nên đối với các chức danh người hoạt

động không chuyên trách cụ thể như nhân viên y tế thôn bản không thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế. Để đảm bảo cho nhân viên y tế thôn bản thực hiện chức năng, nhiệm vụ tại các thôn, tổ dân phố đảm bảo hiệu quả. Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát khả năng thực hiện chuyên môn của nhân viên y tế thôn bản, qua đó xem xét tổng hợp nhu cầu kinh phí, dự trù danh mục trang thiết bị cho nhân viên y tế thôn bản theo đúng qui định.

2. Cử tri huyện Hạ Lang kiến nghị

Đề nghị Sở Y tế có ý kiến với UBND tỉnh xem xét, khôi phục phòng khám Đa khoa khu vực Bằng Ca thuộc xã Lý Quốc để phục vụ người dân khám chữa bệnh.

Trả lời:

- Về việc thành lập, quản lý, hoạt động của các phòng khám đa khoa khu vực cấp huyện; cơ sở của việc giải thể PKĐKKV

Để đảm bảo thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, qua từng thời kỳ phát triển, mô hình tổ chức bộ máy ngành y tế được củng cố, kiện toàn để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong đó, có các Phòng khám đa khoa khu vực (PKĐKKV) trên địa bàn huyện; Phần lớn các PKĐKKV được thành lập vào giai đoạn 1979 - 1988 và được tổ chức hoạt động trên cơ sở Thông tư số 42/BYT/TT ngày 06/11/1976 và Thông tư số 15-BYT/TT ngày 17/5/1977 của Bộ Y tế ban hành hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/CP ngày 14/01/1975 của Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ) về cải tiến tổ chức y tế địa phương nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc y tế của nhân dân, cán bộ, công nhân viên chức và lực lượng vũ trang tại những nơi có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, vùng cao, vùng biên giới, xa các trung tâm huyện lỵ, giao thông bị chia cắt, đi lại không thuận lợi... Khi đó, các PKĐKKV được thành lập trên cơ sở là các phân viện hoặc bệnh xá có giường bệnh điều trị nội trú, do nhu cầu về y tế hoặc do điều chỉnh địa giới hành chính.

Qua một thời gian dài, các PKĐKKV vẫn được duy trì, đầu tư, bố trí nguồn nhân lực y tế để phục vụ người dân; tuy nhiên, do một số PKĐKKV gần Trạm y tế xã, được đầu tư, xây dựng từ lâu, cơ sở hạ tầng đã xuống cấp, chưa cân đối được ngân sách đầu tư, cải tạo, sửa chữa nên từ năm 2016 một số PKĐKKV đã tạm dừng hoạt động.

Căn cứ ý kiến của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại Công văn số 76/BHXH-CSYT ngày 09/01/2017, ngày 13/01/2017 Bảo hiểm xã hội tỉnh Cao Bằng đã có Công văn số 50/BHXH-GĐBHYT về việc tạm dừng thanh toán tiền giường bệnh điều trị nội trú tại các PKĐKKV của tỉnh Cao Bằng. Vì vậy, PKĐKKV không thể nhận giường bệnh có thể bảo hiểm y tế (BHYT) vào điều trị nội trú (các PKĐKKV do cơ sở y tế cấp huyện quản lý, tuy nhiên các đơn vị y tế tuyến huyện đã được giao tự chủ một phần về kinh phí hoạt động theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 và thực hiện cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập, nên không thể có kinh phí để chi phí, bao cấp cho các PKĐKKV điều trị người bệnh mà không phải chi trả dịch vụ y tế trừ các đối tượng chính sách...).

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1209/QĐ-UBND ngày 10/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc giải thể phòng khám đa khoa khu vực cấp huyện, tỉnh Cao Bằng. Thực hiện giải thể 08 phòng khám đa khoa khu vực trên địa bàn tỉnh, trong đó có Phòng khám đa khoa khu vực Bằng Ca, huyện Hạ Lang.

Theo Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; điều kiện hoạt động của Phòng khám đa khoa phải đáp ứng điều kiện có các chuyên khoa để khám, chữa bệnh. Vì vậy, cơ sở PKĐKKV Bằng Ca (đã giải thể) hiện nay không đáp ứng đủ điều kiện về kinh phí, nhân lực và các nội dung để đảm bảo hoạt động.

- Đối với nội dung kiến nghị đề nghị khôi phục lại Phòng khám đa khoa khu vực Bằng Ca thuộc xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang. Sau khi rà soát, nghiên cứu, Sở Y tế làm rõ một số nội dung như sau:

Trên địa bàn Xã Lý Quốc huyện Hạ Lang có Trạm y tế xã, dân số của xã là 2.339 người, gồm 07 xóm; khu vực PKĐKKV Bằng Ca, xã Lý Quốc giáp xã Minh Long, xã Đồng Loan của huyện. Địa điểm PKĐKKV Bằng Ca (cũ) thuộc xóm Bang Dưới, xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang; khu vực PKĐKKV Bằng Ca (cũ) có 53 hộ dân; từ khu vực sinh sống đến Trạm y tế xã Lý Quốc khoảng cách gần chỉ 1,5km, đến Trạm y tế xã Minh Long khoảng 1 km, đến Trạm y tế xã Đồng Loan khoảng 5 km đường xá giao thông thuận lợi.

Từ tháng 1/2024 – 5/2024 Trạm y tế thực hiện khám chữa bệnh là 305 lượt, quản lý bệnh mạn tính 175 người, trung bình mỗi ngày chỉ có 2 – 3 lượt khám, hiện nay Trạm y tế có 06 viên chức y tế, trong đó có 02 bác sỹ, thuốc cơ bản đủ đáp ứng theo mô hình bệnh tật.

Vì vậy chưa đủ căn cứ đề trình UBND tỉnh mở thêm Phòng khám đa khoa khu vực .

UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế căn cứ tình hình thực tế và các quy định của pháp luật hiện hành tiếp tục chỉ đạo Trung tâm y tế huyện Hạ Lang tăng cường năng lực cho viên chức Trạm y tế xã, tham mưu các phương án phù hợp để đảm bảo công tác khám bệnh, chữa bệnh nhằm thực hiện tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân tại tuyến cơ sở trên địa bàn của huyện.

3. Cử tri huyện Quảng Hòa kiến nghị

Giai đoạn 2016 - 2020 Trường Tiểu học Nà Quang, xã Mỹ Hưng đã đạt tiêu chí Trường chuẩn quốc gia. Tuy nhiên, theo tiêu chí của giai đoạn 2021-2026 thì Trường Tiểu học Nà Quang không đạt do thiếu phòng học bộ môn

nhu: âm nhạc, tiếng Anh, nhà đa năng và một số trang thiết bị. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm bố trí kinh phí đầu tư các hạng mục nêu trên.

Trả lời:

Hiện nay, các nguồn vốn do tỉnh phân bổ trong Kế hoạch Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ hết tại các Nghị quyết của HĐND tỉnh. Do đó, ngân sách tỉnh chưa có nguồn để bố trí đầu tư các hạng mục của Trường Tiểu học Nà Quang, xã Mỹ Hưng theo đề nghị của cử tri các huyện. Trước mắt, đề nghị UBND huyện Quảng Hòa căn cứ tính chất cần thiết chủ động xem xét cân đối, bố trí nguồn vốn trong phạm vi ngân sách phân cấp cho huyện hoặc huy động các nguồn vốn khác để thực hiện đầu tư xây dựng công trình trên theo kiến nghị của cử tri.

IX. LĨNH VỰC VĂN HÓA - THÔNG TIN

1. Cử tri huyện Trùng Khánh, Thạch An kiến nghị

Đề nghị UBND tỉnh quan tâm đầu tư trạm thu phát sóng di động Vinaphone, Viettel... cho nhân dân xã Quang Vinh, huyện Trùng Khánh; nhân dân xóm Khuổi Cáp, xã Thụy Hùng và xóm Khau Sliêm, xóm Chông Cá thuộc xã Minh Khai, huyện Thạch An để phục vụ đời sống nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trả lời:

Qua câu hỏi, đề xuất, kiến nghị của Cử tri nêu trên, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông chủ lực trên địa bàn tỉnh tiến hành rà soát, đánh giá vùng phủ sóng tại khu vực xã Quang Vinh (Lũng Xôm, Lũng Nà, Minh Khai), huyện Trùng Khánh; Khu vực xóm Khuổi Cáp, xã Thụy Hùng và xóm Khau Sliêm, xóm Chông Cá thuộc xã Minh Khai, huyện Thạch An.

- Kết quả khảo sát, rà soát:

+ Tại địa bàn xã Quang Vinh: có 02 trạm thu phát sóng của Viettel và 01 trạm của Vinaphone, phủ sóng cơ bản địa bàn xã. Chỉ còn xóm Lũng Xôm, Lũng Nà sóng 4G yếu, sóng 2G đã đảm bảo cho liên lạc (mạng Viettel).

+ Khu vực xóm Khuổi Cáp, xã Thụy Hùng và xóm Khau Sliêm, xóm Chông Cá thuộc xã Minh Khai, huyện Thạch An chưa có sóng di động, do địa bàn xóm nằm thấp dọc khe suối, bị khuất trạm BTS của Viettel bởi dãy núi chắn ngang.

- Phương án triển khai:

Hiện nay Viettel Cao Bằng đang tiến hành lắp đặt thiết bị thu phát sóng và Ăng ten trên cột hạ thế của điện lực tại Lũng Xôm, tại xóm Lũng Nà và Minh Khai, Viettel đang dựng cột ăng ten và kéo đường điện cho trạm, dự kiến 03 xóm trên tại xã Quang Vinh Viettel sẽ phát sóng 4G trong tháng 7 năm 2024.

Tại xóm Khuổi Cáp, xã Thụy Hùng và xóm Khau Sliêm, xóm Chông Cá thuộc xã Minh Khai, huyện Thạch An, Viettel Cao Bằng đang dựng cột ăng ten và kéo đường điện cho trạm (nếu thời tiết không mưa kéo dài) dự kiến trong tháng 7, tháng 8 năm 2024 sẽ thi công xong và phát sóng 4G cho 03 xóm Khuổi

Cáp, Khau Sliêm, Chông Cá để phục vụ nhân dân.

2. Cử tri huyện Hạ Lang kiến nghị

Hiện nay, điểm Bưu điện xã trên địa bàn toàn huyện được sử dụng làm điểm giao dịch nộp tiền điện và trả lương hưu hàng tháng cho nhân dân. Tuy nhiên các điểm Bưu điện xã cơ bản đã xuống cấp trầm trọng, không đảm bảo an toàn cho cán bộ và người dân đến giao dịch. Đề nghị Bưu điện tỉnh khẩn trương có giải pháp đầu tư, sửa chữa, khắc phục hoặc chuyển địa điểm khác để an toàn hơn.

Trả lời:

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam là doanh nghiệp Bưu chính Quốc gia, với mạng lưới gần 13.000 điểm phục vụ, trong đó có 8.560 điểm Bưu điện văn hóa xã từ đồng bằng cho đến vùng sâu vùng xa. Tại Cao Bằng hiện đang có 150 điểm Bưu điện Văn hóa xã đang hoạt động. Các điểm Bưu điện văn hóa xã được xây dựng và đưa vào sử dụng từ những năm 1994 đến 2001, đến thời điểm hiện nay, hầu hết các điểm đã qua trên 30 năm sử dụng nên đã xuống cấp. Từ năm 2020 đến nay, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tiếp tục có kế hoạch triển khai cải tạo, nâng cấp một số điểm Bưu điện văn hóa xã đã xuống cấp của 63 tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó có một số điểm Bưu điện văn hóa xã thuộc Bưu điện tỉnh Cao Bằng quản lý.

Đến thời điểm hiện nay, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã đầu tư cải tạo, nâng cấp trên 40 điểm Bưu điện văn hóa xã trên địa bàn tỉnh Cao Bằng nhằm nâng cao tuổi thọ công trình và đảm bảo an toàn cho khách hàng đến giao dịch. Tuy nhiên, do hạn hẹp về nguồn kinh phí nên không thể đầu tư tổng thể ngay một lần, mà chỉ thực hiện cải tạo, nâng cấp các điểm thật sự xuống cấp trên địa bàn tỉnh (dự kiến hàng năm thực hiện cải tạo, sửa chữa từ 5 đến 7 điểm, với nguồn vốn dự kiến khoảng từ 0,7 đến 1,2 tỷ đồng).

Bưu điện tỉnh Cao Bằng xin tiếp thu ý kiến của cử tri, đồng thời sẽ kiểm tra lại các Bưu điện văn hóa xã mà cử tri huyện Hạ Lang đã phản ánh và sớm có phương án cải tạo để phục vụ nhân dân được tốt hơn.

3. Cử tri huyện Hà Quảng kiến nghị

(1) Đền thờ Nùng Trí Cao tại xóm Bản Hà, xã Ngọc Đào (huyện Hà Quảng) được công nhận xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh. Tuy nhiên, hiện nay Đền thờ chưa được đầu tư nhiều hạng mục. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm, khảo sát và dành nguồn lực đầu tư xây dựng Đền thờ phù hợp với tiêu chí đã xếp hạng.

Trả lời:

Trong những năm qua việc đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích trên địa bàn tỉnh đã từng bước được quan tâm. Tuy nhiên, do điều kiện ngân sách của tỉnh còn nhiều khó khăn, kinh phí cho việc tu bổ, tôn tạo di tích chưa đáp ứng nhu cầu thực tế. Hiện nay số di tích trên địa bàn tỉnh xuống cấp cần đầu tư xây dựng, tu bổ, tôn tạo khá nhiều, một số địa phương đã chủ động trong việc bố trí ngân sách địa phương và vận động xã hội hóa nguồn kinh phí đầu tư xây dựng, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích.

Căn cứ Quyết định số 2795/QĐ-UBND ngày 08/12/2008 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, di tích Đền thờ Nùng Trí Cao xóm Bản Hà, xã Ngọc Đào, huyện Hà Quảng do UBND huyện Hà Quảng quản lý, do vậy đề nghị UBND huyện Hà Quảng xem xét, bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương, nguồn xã hội hóa để đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích.

(2) Hang Bó Ngắm thuộc xóm Bản Ngắm, xóm Nà Phạc, xã Cấn Yên được UBND tỉnh Cao Bằng công nhận là Di tích danh lam thắng cảnh đẹp tại Quyết định số 1323/QĐ-UBND ngày 25/9/2013. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng Hang Bó Ngắm thành khu danh lam thắng cảnh, thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng phát triển dịch vụ du lịch của địa phương.

Trả lời:

Trong những năm qua việc đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh đã từng bước được quan tâm, tuy nhiên do điều kiện ngân sách của tỉnh còn nhiều khó khăn, kinh phí dành cho việc đầu tư, tu bổ, tôn tạo di tích và danh lam thắng cảnh chưa đáp ứng nhu cầu thực tế.

Căn cứ Quyết định số 2795/QĐ-UBND ngày 08/12/2008 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, danh lam thắng cảnh Động Bó Ngắm, xóm Bản Ngắm, Nà Phạc, xã Cấn Yên, huyện Hà Quảng do UBND huyện Hà Quảng quản lý. Do vậy, đề nghị UBND huyện Hà Quảng xem xét, bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương hoặc huy động các nguồn vốn xã hội hóa để đầu tư.

4. Cử tri huyện Nguyên Bình kiến nghị

Điểm di tích Bác Hồ đứng quan sát Mỏ thiếc Tĩnh Túc được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh nằm trong vị trí công trường của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng đang thuê đất để khai thác khoáng sản. Trong quá trình khai thác đã làm mất điểm di tích. UBND Thị trấn Tĩnh Túc đã nhiều lần đề nghị, nhưng đến nay Công ty chưa thực hiện hoàn trả lại di tích. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết vấn đề nêu trên.

Trả lời:

Ngày 17/6/2024, Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng đã có Công văn số 448/BC-KSLK về việc cung cấp thông tin điểm di tích Bác Hồ đứng quan sát mỏ thiếc Tĩnh Túc. Theo đó, Công văn có nội dung: “... Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng đã có văn bản số 412/BC-KSLK ngày 06/6/2024 gửi Đảng ủy thị trấn Tĩnh Túc về việc báo cáo xin ý kiến triển khai thực hiện tôn tạo công trình địa điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và quan sát mỏ thiếc Tĩnh Túc Cao Bằng, để báo cáo các cấp Lãnh đạo, đơn vị có liên quan cho phép Công ty được thực hiện triển khai tôn tạo lại Điểm di tích Bác Hồ đứng quan sát mỏ thiếc Tĩnh Túc”.

Trên cơ sở nội dung đề xuất của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng tại văn bản nêu trên, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã có Công văn số 820/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 19/6/2024, có nội dung:

“3. Để bảo vệ và phát huy giá trị di tích, đề nghị UBND huyện Nguyên Bình phối hợp với Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng triển khai thực hiện một số nội dung sau:

- Tổ chức khảo sát thực địa, đánh giá thực trạng và báo cáo bằng văn bản gửi Sở VH TT & DL về công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích.

- Lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích theo quy định của Luật Di sản văn hóa gửi Sở VH TT & DL, trình UBND tỉnh xem xét quyết định. Quá trình lập hồ sơ, đề nghị phối hợp chặt chẽ với Sở VH TT & DL về nội dung, quy trình, thủ tục lập hồ sơ tu bổ di tích.”

Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp giải quyết dứt điểm nội dung trên.

Trên đây là báo cáo trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh Cao Bằng khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh CB;
- VPUB: LĐVP, CV NCTH;
- Lưu: VT, TH (TR).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hoàng Văn Thạch